






รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําป 2560 

วันที่  24  พฤษภาคม  2560 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

รายชื่อผูมาประชมุ 

1.  นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.  นางบุญลอื  สงเสรมิอุดมชัย  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (2) 

3.  นายกวี  อัศวรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

4.  นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

5.  นายวิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

6.  นายสุรจิต  บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

7.  นายสมชาย  ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

8.  นายวิโรจน  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

9.  นายกิติรัตน  ภัทรปรีชาสกลุ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

10.  นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

11.  นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

12   นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ลาดยาว 

13.  นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อ.ลาดยาว(เลขานุการฯ) 

14.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ไพศาล ี

15.  นายนิยมศักดิ์  ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ไพศาล ี

16.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมแสง 

17.  นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิร ิ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมแสง 

18.  นายธีรพันธ  ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ทาตะโก 

19.  นายสมศักดิ์  แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมวงก 

20.  นายธนยศ  ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมวงก 

21.  นางธนิดา  ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.พยุหะคีรี 

22.  นายวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.หนองบัว 

23.  นายขาว  พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.หนองบัว 

24.  นายยงยุทธ  สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตากฟา 

25.  นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เกาเลีย้ว 

26.  นายเกรียงรบ  หนูคํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ชุมตาบง 

27.  นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.แมเปน 

28.  นายนัยศาลิน  ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.โกรกพระ 
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ฝายบริหาร 

1.นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัออบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่นายก อบจ.นว.  

2.  นายปุณยนุช  วงษมวง  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (2)   

3.  นายบุญชวย  เมธประสพสันต  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   

4.  นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

5.  นางบญุยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

6. นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั(ติดราชการ) 

7.  นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

8.  นางกาญจนา  ไชยพรม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต   

9.  นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.  นายสันติ  จันทรเผิบ  ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย 

11.  นางสิริพร  บรริักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

12.  จาเอกเอกราช  กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

13.  นางนัจวนันท  พีระญาอานนท หัวหนาตรวจสอบภายใน   

14.  นายอภิรักษ  อุนใจ   ผูอํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จริประวัติ) นครสวรรค 

15.  นายอุทัย  ทุเรียนทอง  หัวหนาฝายการประชุม 

16.  น.ส.อาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

17.  นายปกาสิต  มณีลังกา  หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

17.นางนพรัตน  ไชยมงคล  หัวหนาฝายงบประมาณและการพฒันา 

18.  น.ส.ทัศนีย  โชติกเจริญสุข  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

19.  นางเอื้อมเดือน  สุระชาต ิ  หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป 

20.  นางจันทนา  ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

 

ผูเขารวมประชุม 

1.  นางจิรัชยาพร  เปยมจริกิตติ ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

2.  น.ส.อาภาพร  ชํานาญหมอ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

3.  นางกัญญา  วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

4.  น.ส.รัชดา  นาโท   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

5.  นางประภาชื่น  ดุจเมืองแมน  เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

6.  น.ส.จอมสุณสิา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

7.  นางอุบล  เติมประยรู   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

8.  น.ส.สมาพร  ฉุนฉ่ํา   นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

9.  น.ส.สุพิชญา  กุลนาพันธ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญการ 

10.  นางลักขณา  อาสนทอง  เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 
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11.  นางบุษดี  อาระหัง   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ 

12.  นางสิริมาศ  ศรีสุคนธ  เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

13.  นางธัญญลักษณ  จาริกสกลุชัย เจาพนักงานพสัดุชํานาญงาน 

14.  นางอุไร  ศิรินทรวงษ  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

15.  นายวิรัช  อุปภา   นักการภารโรง 

16.  น.ส.แพรภัทรา  จุติเดชาโชติ  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 

17.  น.ส.ภิญญาพัชญ  แหงมงาม  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

18.  น.ส.วิภาวี  วิระสันต ิ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

19.  น.ส.สรุีรัตน  จาบทอง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบญัช ี

20.  นายเฉลิมชาติ  โสภาสุวรรณ  ผูชวยเจาพนักงานโสตทัศนูปกรณ 

21.  นายประจกัร  ชาวปา  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 

22.น.ส.พรทิชา  นุชโต   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

23.  น.ส.กรรณิการ  ลงลา  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

24.  น.ส.ทิติภา  ตะเภาลอย  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

25.  น.ส.ลวิตรา  โมจินดา  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

26.  น.ส.วีรกัญญา  แกวคํา  ผูชวยเจาพนักงานพสัดุ 

27.  น.ส.สลิลทิพย  สมคํา  พนักงานจาง 

28.  น.ส.กิตติยา  ศรีดําเดช  พนักงานจาง 

29.  น.ส.ณัฐวดี  พรหมศรสีุข  พนักงานจาง 

30.  น.ส.ธนชพร  บุญประดิษฐ  พนักงานจาง 

31.  นายปาณะพันธ  ทินกร ณ อยุธยา พนักงานจาง 

32.  น.ส.ณิชา  เจกวงษ   พนักงานจางเหมา 

33.  น.ส.กชพรรณ  ทาเอื้อ  คนงาน 

34.  นางปนัดดา  อุปภา   คนงาน 

35.  นางลําพึง  ฤทธ์ิลอย   คนงาน 

36.  นายสมสินชัย  เสียงเรอืงแสง  บรรณาธิการหนงัสือพิมพมติชน 
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ผูลาประชุม 

1.  นายภราดร  อุดมการเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (1)  

2.  นายณรงค  พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อ.เมืองนครสวรรค 

3.  ด.ต.ธงชัย  วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.เมืองนครสวรรค 

4.  นายเผชิญ  พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ตาคล ี

5.  นายชวน  กรณีย   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

6.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.บรรพตพิสัย 

7.  นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อ.ลาดยาว 

 

ผูขาดประชุม 

- ไมมี - 

 

ผูไมมาประชุม 

1.  นายวันดี  กิจปรีชา   รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  (2)  (ติดราชการ) 

 

 

 

******************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5– 

 

นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

เลขานุการสภา อบจ.นว. นครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไวดวยคะ บัดนี้ ที่

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคในการประชุมสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2560 พรอม

แลว ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดมาครบองค

ประชุมแลว ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอ

เรียนเชิญคะ ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่อง เรียก

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป 2560 ดวยมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ที่จะตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป

ตั้งจายเปนรายการใหม และพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2560 ของสวนราชการตางๆ ในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2560 ตั้งแตวันที่ 

24 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2560  มีกําหนดสมัย

ประชุม 7 วัน จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  16  

พฤษภาคม  พ.ศ.  2560  (ลงชื่อ) นางจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคขึ้นทําหนาที่ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุมสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรคสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2560และขอเรียนเชิญ

ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ ขอเรียนเชิญคะ 
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นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ 

ประธานสภา อบจ.นว. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

หัวหนาสวนราชการ ทานสื่อมวลชนและทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ  การ

ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจําป 2560  ในวันนี้เปนการประชุมเพื่อใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรคพิจารณาในญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจายเปนรายการใหมและพิจารณา

อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2560 ของสวน

ราชการตางๆ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และเรื่องอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้ 

เปนความจําเปนเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป 2560 ณ บัดนี้ คะ      

ขอเขาสู ระเบียบวาระที่ 1 เรื ่องที ่ประธานจะแจงใหที ่ประชุมทราบ      

ในวันนี้องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดเปนเจาภาพจัดสภากาแฟ

จังหวัดนครสวรรค โดยมีผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคเปนประธาน เมื่อเชา

นี้ก็ไดมีสวนราชการตางๆ ในจังหวัดนครสวรรคเขารวมดวย และมีทานปลัด

ไกรสิน  ศิลปาจารย ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดและเจาหนาที่

อีกหลายทานคอยใหการตอนรับหัวหนาสวนราชการตางๆ ที่ใหเกียรติมารวม

สภากาแฟ ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดเขารวมสภากาแฟ

มีหลายทานนะคะ อาทิเชน ทานสมาชิกจากอําเภอชุมตาบง ,แมเปน, 

ลาดยาวและอําเภอเมืองฯ ซึ่งเราก็ไดรับคําชมและคําขอบคุณจากจังหวัดที่ได

ใหเกียรติเขารวมสภากาแฟในครั้งนี้ดวย ที่สําคัญเจาหนาที่จังหวัดก็อยากจะ

พบกับทานสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทุกพื้นที่ เรื่องนี้ก็

เปนสวนหนึ่งที่อยากบอกกับทานสมาชิกทุกทานวาเวลามีงานหรือมีโครงการ

ตางๆ ที่หนวยงานตางๆ จัด เขาก็อยากจะพบปะกับตัวแทนประชาชน

โดยเฉพาะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนตัวแทน

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครสวรรค สวนใหญหัวหนาสวนราชการจังหวัดจะ

รูจักเฉพาะขาราชการ แตไมคอยมีโอกาสไดพบกับทานสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด ก็ขอฝากเรื่องนี้กับทุกทานดวยนะคะ ตอไปเปนระเบียบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป 2560 เมื่อวันที่  14 

กุมภาพันธ 2560 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ  
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นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว กระผมนายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  สมาชิกองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560   

เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบดวย

นางสาวชุติม า  เส รี รั ฐ  ,   นายเผชิญ   พวงสมบั ติ ,  นายประมวญ           

สมัครธัญญกรณ , นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ และนางธนิดา  ศกุนรักษ 

ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ประจําป 2559เมื่อวันที่  20เมษายน  2559 ซึ่งจาก

การไดตรวจรายงานการประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียงแลวปรากฏวา

รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองครบถวนทุกประการ จึงเรียนมาเพื่อโปรด

พิจารณา 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทางทานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมโดยไดฟงจากเครื่อง 

ประธานสภา อบจ.นว. บันทึกเสียงแลวนะคะ  ขอใหทานสมาชิกตรวจดูนะคะวามีอะไรที่จะขอแกไข

บาง ถามี ขอเรียนเชิญคะ ถาไมมี ถือวารับรองรายงานการประชุมนะคะ 

ตอไปขอเขาสู  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป   

(พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  เชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 
 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดจัดทําแผนพัฒนาสามป 

นายก อบจ.นว. (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และไดประกาศใช เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 แลว 

ในการนี้ เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5    

ขอ  24 จึ งสงแผนพัฒนาสามป  (พ .ศ.  2560 – 2562) เพิ่ ม เติม           

และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

(จํานวน 36 เลม)มาเพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ทราบ สําหรับเปนขอมูลในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรคและประชาสัมพันธ

ใหประชาชนทราบตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้   

 

 

 



- 8 – 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ลงชื่อ) 

(นายวันดี  กิจปรีชา) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค รักษา

ราชการแทนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค      

นางจิตรา  หมีทอง  - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค       

ประธานสภา อบจ.นว. ก็ไดอานรายละเอียดการประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) 

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  1) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เลมสีเหลือง ที่ไดแจกใหกับทานสมาชิกฯ ทุกทานไปแลวนะคะ  

มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ หากไมมี ขอเขาสูระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 

1 (ระยะเวลาในการติดตาม เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)      

เชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่ ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

นายก อบจ.นว. องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 29 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ 13 (3) กําหนดใหรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน

โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ

ทุกป  ในการนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ระยะเวลาในการติดตามเดือนตุลาคม 

2559 – มีนาคม 2560) เสร็จเรียบรอยแลว จึงสงรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ระยะเวลาในการติดตามเดือนตุลาคม

2559 – มีนาคม 2560) เพื่อใหทานแจงตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคทราบและหากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค          

 

 



- 9 – 

 

มีขอเสนอแนะ ขอสังเกตในการติดตามและประเมินผลดังกลาวประการใด 

สามารถเสนอใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทราบ เพื่อเปน

ขอมูลเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคตอไป 

รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้  จึงเรียนมาเพื่อทราบ (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  

ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

นางจิตรา  หมีทอง  - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค       

ประธานสภา อบจ.นว. ก็ไดอานรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 (ระยะเวลาใน

การติดตามเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) มีทานใดสงสัย หรือจะ

สอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ หากไมมี ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ประจําป 2559 เชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่ ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวน 

นายก อบจ.นว. ทองถิ่น ขอ 1. การบริหารภารกิจเพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน    

1.1 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหประชาชนสามารถติดตามตรวจสอบได

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 องคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค จึงไดจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ประจําป 2559 เพื่อแจงตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทราบ และเผยแพรประชาสัมพันธ

ใหกับสวนราชการ องคกรตางๆ และประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน ในการ

นี้ จึงไดสงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ประจําป 2559 มาเพื่อเสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายที่สงมาพรอมนี้  

จึ ง เ รียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา (ลงชื่อ )  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย )           

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง  - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค       

ประธานสภา อบจ.นว. ก็ไดอานรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ประจําป 2559  มีทานใดสงสัย หรือจะสอบถามเพิ่มเติม 

หรือไมคะ หากไมมี ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง  การคัดเลือก

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

6.1  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

       จํานวน 3 คน 

6.2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองคการบริหารสวน   

       จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน 

 เชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จะดําเนินการแตงตั้งผูแทน           

นายก อบจ.นว.     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนคณะกรรมการจัดทํา 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค แทนคณะกรรมการที่ครบ

วาระการดํารงตําแหนง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ในการนี้ เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรคดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เพื่อเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 3 ทาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 ทาน ตาม

ระเบียบฯ ตอไป  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดเรื่องดังกลาวเขาระเบียบ

วาระการประชุมในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ตอไป  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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หลักการและเหตุผลการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ดวยองคการบริหารส วนจั งหวัดนครสวรรค  จะดํา เนินการแตงตั้ ง

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตาม

รายละเอียดแนบทาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให

คณะกรรมการดังกลาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับ

การคัดเลือกอีกได ซึ่งคณะกรรมการดังกลาว ครบวาระการดํารงตําแหนงแลว 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดวา ในกรณีที่ตําแหนงนั้นวางลง เนื่องจาก

ครบวาระการดํารงตําแหนงกําหนดใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคเพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค แทนตําแหนงที่วางลง ดังนี้ 

1. คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน 

เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 ขอ 8 (3) 

2. คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน 

เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 ขอ 8 (1) 

   เหตุผล 

เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คัดเลือก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เปนคณะกรรมการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคและคณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาองคก ารบริหารส วนจั งหวัดนครสวรรคตอไป  (ล งชื่อ )           

(นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง  - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค       

ประธานสภา อบจ.นว.   ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค แทนคณะกรรมการที่ครบวาระการ

ดํารงตําแหนง เพื่อใหการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนไปดวย

ความเรียบรอย จึงจําเปนตองใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค

ดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อ

เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน      

3 ทาน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 ทาน  เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตอไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจง

แนวทางการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2548 คะ 

 

น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ  - แนวทางการคัดเลือกและแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  

เลขานุการสภา อบจ.นว.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กรณี สภาทองถ่ินคัดเลือก   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหสภาทองถิ่น คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น 

เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    จํานวน  3  คน 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน  3 คน 

โดยมีหลักเกณฑในการคัดเลือก ดังน้ี 

1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการประชุมสมาชิกสภาทองถิ่น โดย

ดําเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญ

ประชุมพรอมแจงวัตถุประสงคของการประชุมใหชัดเจน 

2. การประชุมตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

3. การเสนอช่ือสมาชิกสภาทองถิ่นตอที่ประชุม ตองมีผูรับรองจํานวนอยาง

นอย 2 คน และผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อตองอยูในที่ประชุมและตองใหความ

ยินยอม 
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4. ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวน ใหถือวาบุคคลที่

ไดรับการเสนอชื่อนั้น ไดรับการคัดเลือก หากมีการเสนอช่ือเกินกวาจํานวนที่

กําหนด ใหประธานในที่ประชุมแจงใหผูเขารวมประชุมคัดเลือกผูที่ไดรับการ

เสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใชวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผูที่ไดรับการ 

เสนอช่ือลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบใหไดไมเกินตามจํานวนที่

กําหนด 

5. ใหประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นที่อยูในที่ประชุมและมิไดเปน

ผูไดรับการเสนอชื่อจํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการตรวจนับคะแนน 

กรณีสมาชิกสภาทองถิ่นมีไมครบตามจํานวนใหเลือกจากขาราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัด แลวแตกรณีได 

6. เมื่อตรวจนับคะแนนแลว ใหผูที่ไดรับคะแนนสูงสุดตามลาํดับเปนผูซึ่งไดรบั

การคัดเลือกจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลําดับ

เดียวกันหลายคน ทําใหไมสามารถคัดเลือกได ใหที่ประชุมจัดใหมีการ

ลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับคะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลว

ปรากฏวา ไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่

ประชุมกําหนด ในกรณีที่มีผูไดรับคะแนนในลําดับเดียวกันหลายคน ทําใหไม

สามารถคัดเลือกได ใหที่ประชุมจัดใหมีการลงคะแนนใหมเฉพาะผูซึ่งไดรับ

คะแนนเทากัน ถาลงคะแนนครั้งที่สองแลวปรากฏวา ไดคะแนนเทากันอีกให

ใชวิธีการจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด 

7. ใหประธานสภาทองถิ่นมีหนังสือแจงผลการคัดเลือกใหผูบริหารทองถิ่น

ทราบเพื่อออกคําสั่งแตงตั้งตอไป ผูบริหารทองถิ่นจัดทําเปนคําสั่งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นและมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของและแจงเจาตัว

ทราบโดยเร็ว 

8. ในกรณีที่ผูไดรับการคัดเลือกลาออกหรือพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการ

คัดเลือกแทนผูที่พนไปภายในสี่สบิหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง และให

ผูซึ่งไดรับการคัดเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของ    

ผูซึ่งตนแทน 

9. ในกรณีที่ตําแหนงนั้นวางลงเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนง ใหจัดให

มีการคัดเลือกแทนตําแหนงที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระการ

ดํารงตําแหนง โดยนําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวขางตนมาบังคับใช         

โดยอนุโลม 
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10. ในกรณีที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอทางราชการองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจคัดเลือกไดกอนการครบวาระการดํารงตําแหนงไดกอนสี่สิบหาวัน

และใหผู ไดรับการคัดเลือกมีวาระการดํารงตําแหนงไมกอนวันที่ผูดํารง

ตําแหนงเดิมครบวาระโดยนําวิธีการคัดเลือกที่กําหนดไวขางตนมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานเลขานุการสภาฯ ก็ไดแจงแนวทางการคัดเลือกและแตงตั้ ง

ประธานสภา อบจ.นว.   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ  

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ใหสมาชิกทุก

ทานทราบแลวนะคะ ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน คะ ขอเรียนเชิญทาน

สมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการดังกลาว

คะ เชิญทานสจ.สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ คะ 

 

นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเกาเลี้ยว กระผมนายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเกาเลี้ยว ขอเสนอช่ือนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์  สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค เปน

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.สุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ ไดเสนอช่ือทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ 

ประธานสภา อบจ.นว.   เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทานแรก

     ขอผูรับรอง 2 ทานดวยคะ ขอบคุณคะ  ทานสจ.วิทูรฯ แสดงตนดวยคะ   

ยินยอมไหมคะ    

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ ์   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองฯ กระผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ยินยอมครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - คะ มีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ 

ประธานสภา อบจ.นว. บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญทานสจ.สมชาย  

ยุกติรัตน คะ 
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นายสมชาย  ยุกติรัตน   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองฯ กระผมนายสมชาย  ยุกติรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเมอืงนครสวรรค ขอเสนอชื่อนายนพดล  สันติภาพจันทรา  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.สมชาย  ยุกติรัตน ไดเสนอช่ือทานสจ.นพดล  สันติภาพจันทรา   

ประธานสภา อบจ.นว. เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทานที่สอง 

ขอผูรับรอง 2 ทานดวยคะ ขอบคุณคะ ทานสจ.นพดล  สันติภาพจันทรา  

แสดงตนดวยคะ ยินยอมไหมคะ    

    

นายนพดล  สันติภาพจันทรา    - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองฯ กระผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ยินยอมครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - คะ มีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ 

ประธานสภา อบจ.นว. บริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญทานสจ.นพดล  

สันติภาพจันทรา คะ 

 

นายนพดล  สันติภาพจันทรา    - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองฯ กระผมนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ขอเสนอชื่อนายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอแมเปน เปน

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.นพดล  สันติภาพจันทรา  ไดเสนอช่ือทานสจ.ชวฤทธ์ิ  วิบูลรัตน  

ประธานสภา อบจ.นว. เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคทานที่สาม 

ขอผูรับรอง 2 ทานดวยคะ ขอบคุณคะ ทานสจ.ชวฤทธิ์  วิบูลรัตน แสดงตน

ดวยคะ ยินยอมไหมคะ    

    

นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอแมเปน กระผมนายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอแมเปน ยินยอมครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง - คะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญคะ ถาไมมี ถือวา  

ประธานสภา อบจ.นว. ทั้ง 3 ทานที่ถูกเสนอช่ือเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการพัฒนา 

 องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 ทาน ครบแลวนะคะ ดังนี้ 

 1. นายวิทูร     เจริญชัยฤทธ์ิ      ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

 2. นายนพดล   สันติภาพจันทรา   ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

 3. นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน          ส.อบจ.นว. เขตอําเภอแมเปน 

ตอไปเปนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 3 คน คะ ขอเรียนเชิญทาน

สมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลผูที่จะไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการดังกลาว

คะ เชิญทานสจ.สุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ คะ 

 

นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเกาเลี้ยว กระผมนายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเกาเลี้ยว ขอเสนอชื่อน.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภา

องคการบริห ารส วนจั งหวัดนครสวรรค  เ ขตอํ า เภอลาดยาว เป น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.สุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  ไดเสนอช่ือทานสจ.ชุติมา เสรีรัฐ 

ประธานสภา อบจ.นว.   เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรค ทานแรก ขอผู รับรอง 2 ทานดวยคะ ขอบคุณคะ       

ทานสจ.ชุติมา  เสรีรัฐ แสดงตนดวยคะ  ยินยอมไหมคะ  

  

น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอลาดยาว ดิฉันน.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เขตอําเภอลาดยาว ยินยอมคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - คะ มีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการติดตามและ 

ประธานสภา อบจ.นว. ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเพิ่มเติม   

อีกไหมคะ เชิญทานสจ.ประมวญ  สมัครธัญญกรณคะ 
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นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอลาดยาว กระผมนายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว ขอเสนอชื่อนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมือง

นครสวรรค เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.ประมวญ  สมัครธัญญกรณ  ไดเสนอชื่อทานสจ.วิทูร   

ประธานสภา อบจ.นว. เจริญชัยฤทธ์ิ เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานที่สอง ขอผูรับรอง 2 ทานดวยคะ 

ขอบคุณคะ ทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ แสดงตนดวยคะ ยินยอมไหมคะ

    

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ ์   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองฯ กระผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค ยินยอมครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - คะ มีทานใดจะเสนอชื่อสมาชิกทานอื่นเปนคณะกรรมการติดตามและ 

ประธานสภา อบจ.นว. ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคเพิ่มเติม   

อีกไหมคะ เชิญทานสจ.ชุติมา  เสรีรัฐ คะ 

 

น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองฯ ดิฉันน.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เขตอําเภอลาดยาว ขอเสนอชื่อนายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภา

องคการบริห ารส วนจั งหวัดนครสวรรค  เ ขตอํ า เภอลาดยาว เป น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค คะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.ชุติมา  เสรีรัฐ  ไดเสนอช่ือทานสจ.ประมวญ สมัครธัญญกรณ 

ประธานสภา อบจ.นว. เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ทานที่สาม ขอผูรับรอง 2 ทานดวยคะ ขอบคุณคะ ทาน

สจ.ประมวญ  สมัครธัญญกรณ แสดงตนดวยคะ ยินยอมไหมคะ 
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นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อําเภอลาดยาว กระผมนายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอลาดยาว ยินยอมครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - คะ มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเพิ่มเติมอีกไหมคะ เชิญคะ ถาไมมี ถือวา  

ประธานสภา อบจ.นว. ทั้ง 3 ทาน ที่ถูกเสนอช่ือเปนผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการติดตาม 

 และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน   

3 ทาน ครบแลวนะคะ ดังนี้ 

 1. น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ     ส.อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

 2. นายวิทูร  เจรญิชัยฤทธิ์ ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองนครสวรรค 

3. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  ส.อบจ.นว. เขตอําเภอลาดยาว 

ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปน

รายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 102,800.- บาท  

เชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองแผนและ

งบประมาณ คาตอบแทน ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้  

        หลักการ   

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

แผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ งบดําเนินงาน คาตอบแทน หนา 92 จํานวน 2 รายการ รวมเปน

เงิน 102,800 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ รวม

เปนเงิน 102,800 บาท ดังนี้ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

1. เครื่องโทรสาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

18,000 บาท เปนเงิน 18,000 บาท  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
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2.  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

30,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท  

3. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว เพื่อจายเปน     

คาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว          

จํานวน 1 จอ ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท  

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เปนเงิน 5,800 บาท  

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท รวมเปนเงิน 

30,000 บาท  

6. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000  บาท 

เปนเงิน 16,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 

เนื่องจากครุภัณฑคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูเกิดการชํารุดไมสามารถซอมได 

และไมคุมคาที่จะดําเนินการซอม ทําใหมีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณ

ในการจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด จึงขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองแผนและ

งบประมาณแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ         

งบดําเนินงาน คาตอบแทน หนา 92 จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 

102,800 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ     

รวมเปนเงิน 102,800 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้  

ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจาย 

เปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  ในการโอนงบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ           

พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ 

จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 102,800.- บาท มีสมาชิกทานใด  

จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ 

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ  องคประชุมครบไหมคะ  

ครบนะคะ  องคประชุมทั ้งหมด 26 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ    

ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใด    

ไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 7 

 องคประชุม จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

คาครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 102,800.- บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  การโอนงบประมาณรายจาย 

ประธานสภา อบจ.นว. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด ไปตั้งจายเปนรายการใหม ค าครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ         

รวมเปนเงิน 71,400.- บาท เรียนเชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความจําเปนเสนอตองขอโอนงบ 

นายก อบจ.นว ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด คาตอบแทน คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั ่วไป งาน

บริหารทั่วไป งบดําเนินงาน จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 71,400 บาท 

ไปตั้งจ ายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป       

งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 71,400 บาท ดังนี้ 

     ครุภัณฑสํานักงาน 

1. เกาอี้แบบมีพนักพิงสูง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง  

จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท  

รวมเปนเงิน 32,000 บาท  

3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 เพื่อ

จายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท รวมเปนเงิน 

15,800 บาท 

4. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงิน 5,600 บาท  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

5. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื ้อ

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื ่อง ๆ ละ 

13,000 บาท เปนเงิน 13,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑที่ใชงานอยูชํารุด ไมคุมคาที่จะดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษา และเพื่อใหเจาหนาที่บุคลากรภายในสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดไดรับทราบขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบดําเนินงาน 

จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 71,400 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 

5 รายการ รวมเปนเงิน 71,400 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่

เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอน

งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ 
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เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ

ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ

อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไปตั้งจายเปนรายการใหม       

คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 71,400.- บาท  มีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ เรียนเชิญทานสจ.วิทูร  

เจริญชัยฤทธิ์คะ 

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อ.เมืองฯ กระผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เริ ่มตนเลยนะครับ ผมคงจะตองแนะนําตัวเองวาผมเปน

สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด แตผมจะไมบอกวาเขตไหน เพราะ

ผมถือวาผมเปนตัวแทนของพี่นองทั้งจังหวัด ก็มีคําถามสั้นๆนะครับวา 

ฝากทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหารนะครับวา ในขอที่ 5 ผมไมได

ติดใจเรื่องราคา LED TV 32” ราคาเครื่องละ 13,000.- บาท แตผม

อยากจะสอบถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวา LED TV 

มีความจําเปนสําหรับพี่นองชาวจังหวัดนครสวรรคอยางไร ถึงจําเปนที่

จะตองซื ้อ หรือเรามีความจําเปนที ่ตองดูซ ีรี ่ยเกาหลีในเวลาทํางาน 

ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขออนุญาตครับ คือ TV ตัวนี้จะติดที่หองสภาฯขางบน แทนตัวเกาที่ชํารุดครับ 

นายก อบจ.นว  
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นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว.อ.เมืองฯ ในญัตติขางหลังมีตัวหนึ่งที่บอกวาจะติดที่หองประสานงานสมาชิก  

 มี LED TV  2 ตัว ในญัตติน้ีครับ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ของสํานักปลัด จะติดที่หองประสานงานของสมาชิก สวนอีกตัวหนึ่งของ 

นายก อบจ.นว. กองกิจการสภาฯ  ผอ.กองกิจการสภาฯ วายังไงครับ เชิญครับ 

 

นายพีระพงษ  วงษนิยม - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผอ.กองกิจการสภา อบจ. อีกตัวหนึ่งติดไวที่หองกองกิจการสภาฯ เพื่อไวดูขาวสารเวลาตอนเที่ยงครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ เอาเปนวา LED TV  2 ตัว ติดที่หองประสานงานสมาชิก 1 ตัว และ    

ประธานสภา อบจ.นว. อีก 1 ตัวติดที่กองกิจการสภาฯ ทานสมาชิกรับทราบนะคะ  ทานอื่นมีอะไร

สอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ  ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที ่ช วยนับองค

ประชุมดวยคะ  องคประชุมครบไหมคะ  ครบนะคะ  องคประชุม

ทั้งหมด 24 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือ   

ดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

ในระเบียบวาระที่ 8 

 องคประชุม จํานวน  24  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน    1  ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ . ศ .  2560 ขอ ง กอ ง ก ิจ ก า ร ส ภาอ งค ก า ร บ ร ิห าร ส วนจ ัง ห ว ัด          

ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ เปนเงิน 

71,400.- บาท  
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นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจาย 

ประธานสภา อบจ.นว. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ  

เปนเงิน 356,600 บาท  เรียนเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอนงบ 

นายก อบจ.นว. ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ    

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที ่ไม

สามารถดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทําโครงการ

จัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 356,600 บาท  ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ 

จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 356,600 บาท ดังนี้ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

1. โตะพับสแตนเลส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับสแตนเลส จํานวน 30    

ตัว ๆ ละ 6,500 บาท รวมเปนเงิน 195,000 บาท  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

2. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

รวมเปนเงิน 96,000 บาท  

3. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงิน 

16,800 บาท  

4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 

3,300 บาท รวมเปนเงิน 9,900 บาท  
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5. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 เพื่อจาย

เปนคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,000 บาท เปนเงิน 29,000 บาท รายละเอียด

ตามเอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ

ดังกลาวเพื่อใชในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ชํารดุเสื่อมสภาพ จึงขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม

สามารถดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทํา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 356,600 บาท ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวม

เปนเงิน 356,600 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ 

ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน

รายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย ) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

ประธานสภา อบจ.นว. ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 

5 รายการ รวมเปนเงิน 356,600 บาท  มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือสอบถามเพิ ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ ขอให

เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ  

องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณายก

มือดวยคะ  ไมมีนะคะ   



- 26 – 

 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในระเบียบ

วาระที่ 9 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

คาครุภัณฑ จํานวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 356,600 บาท 

  

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้ง

จายเปนรายการใหม ท่ีกองการเจาหนาที่ คาครุภัณฑ จํานวน 11 รายการ 

รวมเปนเงิน 214,300 บาท เรียนเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว.    นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทนครับ 

 

นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว (1) ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการ

เจาหนาที่ คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

     หลักการ 
ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560          

ที่ไมสามารถดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทํา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 214,300 บาท  
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ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการเจาหนาที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

บริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 11 รายการ รวมเปนเงิน 

214,300 บาท ดังนี้ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

1. โตะทํางานผูบริหาร พรอมตูลิ้นชักมีลอ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน

ผูบริหาร พรอมตูลิ้นชักมีลอ จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 14,900 บาท เปนเงิน 

14,900 บาท  

2. เกาอี้แบบมีพนักพิงสูง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง   

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท รวมเปนเงิน 21,000 บาท  

3. เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

9,000 บาท รวมเปนเงิน 18,000 บาท  

4. ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก

เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 1 ตู  ๆ ละ 5,500 บาท       

เปนเงิน 5,500 บาท  

5. ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกสองชั้น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู

เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกสองชั้น จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท 

เปนเงิน 5,500 บาท  

6. เกาอี้แบบมีพนักพิงสูงเบาะหนัง (สําหรับผูบริหาร) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เกาอี้แบบมีพนักพิงสูงเบาะหนัง (สําหรับผูบริหาร) จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 

13,000 บาท เปนเงิน 13,000 บาท  

7. โตะทํางานพรอมกระจก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก 

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 16,500 บาท  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

8. สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 เพื่อจาย

เปนคาจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท  

9. เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน All in one เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร All in one จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเปนเงิน 

48,000 บาท 

10. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรบังานประมวลผล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

21,000 บาท รวมเปนเงิน 42,000 บาท  
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11. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,900 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 

3 เครื่อง ๆ ละ 3,300 บาท รวมเปนเงิน 9,900 บาท รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากกองการเจาหนาที่มีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวเพื่อใชใน

การปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ จึงขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมสามารถ

ดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบดําเนินงาน คาใช

สอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทําโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ จํานวน 214,300 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการ

เจาหนาที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ 

จํานวน 11 รายการ รวมเปนเงิน 214,300 บาท ตามรายละเอียดประกอบ

ญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอน

งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง      

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)      

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดฯ ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับการขอโอนงบประมาณ 

ประธานสภา อบจ.นว. รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที ่กองการ เจาหนาที ่ คา

ครุภัณฑ จํานวน 11 รายการ รวมเปนเงิน 214,300 บาท  มีสมาชิก

ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไม

มี นะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ  องคประชุมครบ

ไหมคะ  ครบนะคะ  องคประชุมทั ้งหมด 26 ทาน ตอไปจะขอมติที่

ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะเจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  

ทานใด   ไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ   
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในระเบียบ

วาระที่ 10 

 องคประชุม จํานวน  26  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  24  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ที่กองการ เจาหนาที่  คาครุภัณฑ จํานวน 11 รายการ รวมเปนเงิน 

214,300 บาท 

 

 นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 11  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายรายการ 

ประธานสภา อบจ.นว. ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง     

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คา

ครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ  เรียนเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

   

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการทีไ่ดรับอนุมตัิใหกันเงิน กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ

กองชาง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน

และสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค คาปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ภายในโครงการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 179,000 บาท  
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ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 179,000 บาท ดังนี้ 

- เต็นทปรามิด เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเต็นทปรามิด จํานวน 16 หลัง ๆ ละ 

7,500 บาท รวมเปนเงิน 120,000 บาท  

    - โตะหมูบูชา หมู 9 หนา 10 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 9 หนา  

      10 จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท เปนเงิน 50,000 บาท  

    - โพเดียม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโพเดียม จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท  

      รวมเปนเงิน 9,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑ

ดังกลาวเพื่อใชในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ และ

สําหรับใชในหองประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัดไดอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการทีไ่ดรับอนุมตัิใหกนั

เงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ของกองชาง แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน

วิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค คาปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง 

ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ 

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 179,000 บาท ไปตั้ง

จายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 179,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบ

ญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอน

งบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

คาที่ดินและสิ่งกอสรางไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนอํานาจอนุมัติของสภา

ทองถิ่น ตามขอ 27 และขอ 31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย

รายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)     

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานสภา อบจ.นว. ก็ไดอานรายละเอียดเกี ่ยวกับการขอโอนงบประมาณรายจายรายการที่

ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ จํานวน    

3 รายการ จํานวนเงิน 1,000,000 บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย

หรือสอบถามเพิ ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ  ไมมีนะคะ ขอให

เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ  

องคประชุมทั้งหมด 25 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณา  

ยกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 11 

 องคประชุม จํานวน  25  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  23  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกัน

เงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ  

จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 12  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองแผนและงบประมาณ คาครุภัณฑ จํานวน

เงิน 1,000,000 บาท  เรียนเชิญทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคฯ คะ 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองแผนและ

งบประมาณ คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560          

ที่ไมสามารถดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงาน

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทํา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 1,000,000 บาท ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ที่กองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน

วางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน คาติดตั้ง

โทรศัพทผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 1,000,000 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทําโครงการติดตั้ง

โทรศัพทผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อประยุกตการใชงานระบบ

โทรศัพทภายใน ซึ่งจะทําใหหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคที่ ไม ไดอยู ในบริ เวณเดียวกันสามารถโทรศัพทผานระบบ

อิน เทอร เน็ ตได  และสามารถบริห ารคา ใช จ ายในการ ใช โทรศัพท

ภายในประเทศ และโทรศัพทเคลื่อนที่ไดอยางประหยัด คุมคา เกิดความ

คลองตัว สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน จึงขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมสามารถ

ดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบดําเนินงาน คาใช

สอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทําโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ จํานวน 1,000,000 บาท 
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 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

คาติดต้ังโทรศัพทผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จํานวน 1,000,000 บาท 

ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ

รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ 

เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อ      

ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  

ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ประธานสภา อบจ.นว. ก็ไดอานรายละเอ ียด เกี ่ยวก ับการโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองแผนและงบประมาณ คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 

1,000,000 บาท  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม

หรือไมคะ ขอเรียนเชิญสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธิ์คะ 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ กระผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  เขตอํา เภอ เม ืองนครสวรรค  อยากจะสอบถามท าน

ประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวา 1. ญัตติที ่เสนอมานี้ที ่วาคา

ติดตั้งผานระบบเครือขาย Internet ใชระบบ Voice over IP หรือไม 

 2. ณ ปจจุบันนี้คาใชจายโทรศัพทของเราแตละเดือนเปนเงินเทาไหร 

3. Break even ที่เราจะตองลงทุน 1 ลานบาท ใชเวลาคืนทุนกี่เดือน  

4. ครอบคลุมถึงเจาหนาที ่ที ่จะตองเดินทางไปสํารวจเสนทางตางๆ    

หรือปฏิบัติภารกิจนอกเวลาสถานที่หรือไม จึงเรียนมาเพื่อสอบถามครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ  

ประธานสภา อบจ.นว.  
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  โครงการนี้นะครับไดความคิดมาจากเทศบาลนครนครสวรรค ซึ่งตอนนั้น 

นายก อบจ.นว. เราไดไปดูงานกันกับสจ.นพดล ดวย ไปดูงานระบบคอมพิวเตอรของเทศบาล

นครนครสวรรค และเขาก็แนะนําวาระบบนี้เทศบาลนครนครสวรรคเคยใช

เกี่ยวกับคาใชจายในการโทรศัพทและก็การติดตอประสานงานตางๆ มัน

รวดเร็วกวาที่อบจ.เราใชอยู และก็สามารถประหยัดงบประมาณไดเกินครึ่ง ที่

เขาบอกมาจากเทศบาลนครนครสวรรค แตเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให

เจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอรของเราซึ่งไดไปคุยรายละเอียดกับทางเทศบาล

นครนครสวรรคไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกนะครับวา รายละเอียดที่

เขาไปไดมามันเปนยังไงและมันเกิดประโยชนตออบจ.นครสวรรคจริงหรือไม  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานเจาหนาที่กองแผนและงบประมาณ คะ  

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายนวพล  รัตนะ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิก 

นักวิชาการคอมพิวเตอร สภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกทานครับ สําหรับการติดตั้งโทรศัพทผาน 

ชํานาญการ ระบบ Interner ก็จะติดต้ังทั้งหมด 7 แหง ก็คือ สํานักงานอบจ.นครสวรรค , 

โรงเรียนอิงลิชโปรแกรม , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ ) 

นครสวรรค , สถานสงเคราะหคนชรานิคมเขาบอแกวพยุหะคีรี , สถานีขนสง

อําเภอลาดยาวและที่บึงบอระเพ็ด ประโยชน 1. จะทําใหหนวยงานภายใน

อบจ. โทรหากันโดยไมมีคาใชจาย 2. สามารถประหยัดคาใชจายในการโทร

แตละเดือนได  3. รองรับการเพิ่มเบอรภายในอนาคตได  เรื่องการประหยัด

งบประมาณ ขอแบงเปน 2 เรื่องนะครับ 1. เรื่องการติดตั้ง เนื่องจาก       

บึงบอระเพ็ดและโรงเรียนสวนกุหลาบฯ มีโครงการที่จะติดตั้งโทรศัพทภายใน

อยูแลวนะครับ ถาจัดทําโครงการนี้ก็จะประหยัดคาใชจายในสวนของ

คาใชจายในการติดตั้งทั้งสองแหงลงได และก็คาใชจายรายเดือน อบจ.มี

คาใชจายรายเดือนโทรศัพทประมาณเดือนละ 8,000 บาท ถาเหมาจายใน

โครงการนี้ก็จะตกเดือนละ 1,000 บาท ขึ้นอยูกับอบจ.จะใชกี่เบอรครับ 

ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - หมายถึงคาใชจายลดลงใชไหมคะ ลดลงกี่เปอรเซ็นตคะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายนวพล  รัตนะ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

นักวิชาการคอมพิวเตอร คาใชจายลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นตครับ 

ชํานาญการ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานสจ.ชุติมา  เสรีรัฐ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว ดิฉันน.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เขตอําเภอลาดยาวคะ อยากจะสอบถามเกี่ยวโทรศัพทนะคะ ที่ผานระบบ 

Internet วา  1.  มันมีความเสถียรมากนอยแค ไหน บางครั้ งการใช

โทรศัพทมือถือเราก็เคยมีปญหาในการใชโทร อยากรูถึงวาความเสถียรมีมาก

นอยแคไหน  2. เบอรเดิมๆ ที่อบจ. มีอยู จะยกเลิกหมดเลยใชไหม และ

เจาหนาที่แจงวา 1 เบอร 1,000 บาท เราสามารถมีตัวลูก หรือวาเหมือน

เครือขายกี่ เครื่อง เพราะถา 1 เบอร 1,000 บาท คือ ทุกวันนี้เราเสีย

คาใชจายเดือนละ 8,000 บาท ก็เทากับ 8 เบอร เพราะฉะนั้น มันก็มีคา

เทากัน ก็อยากจะสอบถามวา 1 เบอร จะใชกับเครือขายไดทั้งหมดกี่เครื่อง  

ขอบคุณคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานเจาหนาที่กองแผนและงบประมาณตอบ คะ  

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายนวพล  รัตนะ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

นักวิชาการคอมพิวเตอร สําหรับความเสถียรนะครับ การติดตั้งเปนการเดินสายทั้งหมดครับ  

ชํานาญการ ความเสถียรคอนขางสูง แตถาเปนโทรศัพทไรสายความเสถียรนอย แตวาการ

ติดตั้งตามโครงการนี้เปนแบบการเดินสายแลน ก็สําหรับ 1 เบอร 1,000 บาท 

หมายความวาในหนึ่งชวงเวลา เราสามารถโทรออกได 1 เบอรคร ับ 

สมมุติวาเราติดตั ้ง  3 เบอร ในหนึ่งชวงเวลา เราสามารถโทรออกได   

3 เบอร พรอมๆ กัน อันนี้ก็ขึ้นอยูกับวาเราจะติดตั้งกี่เบอรนะครับ คือ 

สมมุติวามีทั ้งหมด 50 เบอร จะโทรออกเฉพาะสายนอก ถาใชเบอร

เดียวก ็สามารถโทรออกได เพียง เ ครื ่อง เ ดียว แตถาม ี 3 เครื ่อง  ก็

สามารถโทรออกโดยใชเครื่องไหนก็ไดสลับเครื่องกันไดครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ ผมชักไมแนใจวา มันจะประหยัดคาใชจายจริงๆ หรือไมครับ ขอสอบถามทาน

ประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวา ตอนนี้เรามีขาราชการ พนักงานจาง

ในอบจ. , รร.สวนกุหลาบฯ , รร.อิงลิชสคูล , สถานีขนสงลาดยาว ,          

บึงบอระเพ็ด มีทั้งหมดกี่คน เราจะใชโทรออกพรอมกัน มีโอกาสที่จะโทรออก

พรอมกันกี่คน ถาเกิดเราโทรออกพรอมกัน 8 คน ก็ไมประหยัดแลวละครับ 

เบอรละ 1,000 บาท 8 คน ก็เปนเงิน 8,000 บาท เทาเดิม ฝากสมาชิก 

ทุกทาน ผมคิดวาวันนี้ทุกคนมีโทรศัพทมือถือกันทุกคน คงมีเครื่องคิดเลข   

นะครับ วันนี้งบลงทุนเรามีทั้งหมด 1 ลานบาท เมื่อกี้นี้ที่ทานปลัดบอกวา  

เรามีคาใชจายคาโทรศัพทของเราเดือนละ 8,000 บาท จากที่เจาหนาที่

รายงานมาบอกวา เราประหยัดไดเดือนละครึ่งหนึ่ง คือ 4,000 บาท ทั้งหมด

เราก็ใชเวลา Break even ทั้งหมด 250 เดือน เปนเวลา 20 ป สรุปแลว

เครื่อง Voice over IP จะอยูใหทานประธานฯ และทานสมาชิกถึง 20 ป  

ไหมครับ ผมอยากจะสอบถามวา ถาอยางนี้มันถือวาเปนการคุมคาหรือไม ใน

การที่ เราจะประหยัด 4,000 บาทตอเดือน และเราลงทุน 1 ลานบาท   

เรื่องนี้ฝากทานประธานฯ ถึงเพื่อนสมาชิกทุกทานนะครับ โปรดพิจารณามุมนี้

ดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ ขอใหเจาหนาที่กองแผนฯ อธิบายวา 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  1 เบอร 1,000 บาท นี้มันเปนอยางไร และชองโทรศัพทภายในของอบจ. 

นายก อบจ.นว. มันใสไมได เพราะตูมันรุนเกา และชองมันเต็มเพิ่มชองไมได ตรงนี้ก็ตอง

อธิบายดวยวา ชองละ 1,000 บาท นี้ ผมเองฟงอธิบายก็ยังไมคอยเขาใจ

ครับ มันเปนเรื่องเทคนิค ขอใหอธิบายงายๆ พูดงาย ยกตัวอยางงายๆ  

ใหฟงครับ   

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เอาเปนวา ขอใหเจาหนาที่กองแผนฯ อธิบายใหฟงวา มันประหยัดอยางไร 

ประธานสภา อบจ.นว. มันดีกวาเกาอยางไร อธิบายใหงายตอการเขาใจหนอยคะ เชิญคะ 

 

 



- 37 – 

 

นายนวพล  รัตนะ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

นักวิชาการคอมพิวเตอร สําหรับเรื่องเบอรละ 1,000 บาท นะครับ ก็เหมือนกับวาเรามี 50 คูสาย 

ชํานาญการ ภายใน เราจะโทรออกสายนอกในชวงเวลาเดียวกัน ถาใช 1 เบอร 1,000 บาท 

 ก็คือ โทรออกสายนอก 50 เครื่อง โทรออกไดเพียงเครื่องเดียวเครื่องไหนก็ได

แตถาเราใช 2 คูสาย 2 เบอร ก็หมายความวา 50 คูสายสามารถโทรออก

สายนอกไดพรอมกัน 2 เครื่องในเวลาเดียวกัน ไมจําเปนตองระบุวาเปน

เครื่องไหน และก็เรื่องคาใชจายนะครับ งบประมาณ 1 ลานบาท อบจ.มี

โครงการที่จะติดตั้งโทรศัพทภายในที่บึงบอระเพ็ดและก็โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยฯ ทั้งสองที่ก็ใชงบอยูหลายแสนบาทเหมือนกันครับ ก็ในเมื่อเราจะ

ติดต้ังโทรศัพทอยูแลว เราก็ใชโครงการนี้ก็จะชวยลดคาใชจายลงครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ขอถามนิดหนึ่งนะคะวา ถาเรามีงบประมาณตรงนี้ ก็ไมตองไปติดตั้ง 

ประธานสภา อบจ.นว. โทรศัพทที่บึงบอระเพ็ดกับโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ใชไหมคะ 

 

นายนวพล  รัตนะ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

นักวิชาการคอมพิวเตอร ถาเรามีตรงนี้แลว ก็ไมจําเปนตองไปติดตั้งที่บึงบอระเพ็ดกับโรงเรียน        

ชํานาญการ สวนกุหลาบอีกแลวครับ ไมตองใชงบประมาณตรงนั้นอีกครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานสจ.ชุติมา  เสรีรัฐ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว ขอสอบถามคะ 1,000 บาทตอเดือน หรือ 1,000 บาทตลอดไป  

ตอเดือนใชไหมคะ เรามองวา ทุกวันนี้ในอบจ. เองนะคะ ก็มีโทรศัพทหลัก  

อยูหลายเบอรเหมือนกัน คาเรียกเก็บรายเดือนทุกเดือนๆ ละ รอยกวาบาท 

ใชไหมคะ แตถาหากเราไปเสีย 1 เบอร 1,000 บาท มันจะโอเวอรเกินไป

หรือเปลาคะ เรื่องนี้เปนขอสอบถามนะคะ เนื่องจากวาไมทราบจริงๆ ก็เลย

อยากทราบคะ ขอบคุณคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานสจ.นพดล  สันติภาพจันทรา คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายนพดล  สันติภาพจันทรา - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ เนื่องจากที่ทานปลัดอางวา วันนั้นที่ไดไปประชุมกับเทศบาลนครนครสวรรค 

ก็เลยไดพาทานปลัดไปดูระบบกลองวงจรปดกอนเปนอันดับแรกที่หองไอที

ของเทศบาลนครนครสวรรค และก็ไดไปสอบถามในเรื่องระบบตางๆ เราตอง

ยอมรับนะครับวา บางจุดของเทศบาลนครนครสวรรคเขากาวหนาไปกวาเรา

เยอะมากในเรื่องของไอที ก็เลยไดไปสอบถามในเรื่องโทรศัพท วันนี้ตองขอ

อนุญาตเจาหนาที่กองแผนฯ เมื่อกี้นี้ผมไดโทรไปสอบถามมา คือ การอธิบาย

ไมตรงกับที่วันนั้นที่เราไดไปคุยกันมาเลยนะครับ ดังนั้น ผมคิดวาคงตองไปคุย

กันใหมแลวนะครับ ผมฟงแลวผมก็ยังงงเลยนะครับวา 8 เบอร 8,000 บาท 

แลววันนี้เราก็จายเดือนละ 8,000 บาท แบบนี้มันจะไปคุมยังไงละครับ      

ก็ โทรไปถาม 8,000 บาท มันโอเวอรออล คือ มันรวมทุกที่ เลยทั้ ง           

บึงบอระเพ็ดทั้งอะไรมันรวมหมดแลว มันไมใชเบอรละ 8,000 บาท ดังนั้น 

ขออนุญาตเดี๋ยวไปคุยกันใหมนะครับเรื่องนี้ และผมก็ไมรูวาญัตตินี้จะเอากัน

อยางไร เพราะอธิบายมันไมตรงกัน ที่วันนั้นเราไปสนใจตรงนี้เพราะวาระบบ

พอเขา Internet แลว สามารถโทรหาหนวยตอหนวยได ไมเสียเงิน และก็โทร

ไปตางจังหวัด คุณก็ไมตองมาเขาคิวเขียนรายละเอียดวา ใครโทรไปไหน 

เพราะไมเสียเงินหมดเลย โอเวอรออลเดือนหนึ่งประมาณ 8,000 บาท ของ

เทศบาลนครนครสวรรคจากเดือนละ 20,000 บาทหรือ 30,000 บาท 

เหลือเดือนละ 8,000 บาท หมายความวาเดือนหนึ่งคุณจาย 8,000 บาท 

ทั้งหมดเลยจะกี่เบอรก็ไมรู แตผมวาการอธิบายในวันนี้มันคอนขางจะสับสน 

ฝากทานประธานฯ ในเรื่องนี้เอาใหเคลียรกอน แลวคอยมาวากันอีกทีนะครับ 

ขอบคุณครับ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ประธานสภา อบจ.นว. ญัตตินี้จะเอายังไงดีคะ 

 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  เอาอยางนี้นะครับ เจาหนาที่กองแผนฯ ก็ไดไปคุยกับเทศบาลนครนครสวรรค 

นายก อบจ.นว. และทานสจ.นพดล ก็ไดโทรสอบถาม ก็ไดคุยกับคุณณัฐวุฒิเหมือนกัน ซึ่งก็ให

ขอมูลมาอีกอยางเลยนะครับ เราก็งงกันเลยนะครับสําหรับขอมูล ดังนั้น     

ผมวาญัตตินี้ขอถอนออกไปกอนนะครับ และเดี๋ยวดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่ง

นะครับ  ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ถือวา รายละเอียดในญัตตินี้ยังไมตรงเปาหมายที่ทานสมาชิกไดซักถาม 

ประธานสภา อบจ.นว. ซึ่งทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ก็ขอถอนญัตตินี้ในระเบียบวาระที่ 12 นี้ 

นะคะ  เดี๋ยวเอารายละเอียดเขามาอภิปรายกันใหมคะ  ขอใหเจาหนาที่

ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุม

ทั้งหมด 24 ทาน ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมคะ ทานใดเห็นดวยกับการถอนญัตติ

ในครั้งนี้ กรุณายกมือดวยคะ เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 12  

 องคประชุม จํานวน  24  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  22  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน     -  ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประช ุมม ีมต ิใหถอนญัตติในระเบียบวาระที่  12 ญัตติ การโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม  ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองแผนและงบประมาณ 

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 13  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ   

จํานวน 15 รายการ รวมเปนเงิน 336,800บาท  เรียนเชิญทานปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่  นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว.    นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทนครับ 
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นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัดอบจ.นว. (1)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไม

สามารถดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบ

ดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่  1 คาใชจายการจัดทํา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 336,800 บาท ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 15 รายการ 

รวมเปนเงิน 336,800 บาท ดังนี้ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

1. โตะทํางานพรอมกระจก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก 

จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 5,500 บาท รวมเปนเงิน 16,500 บาท  

2. เกาอี้แบบมีพนักพิงสงู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง จํานวน 

1 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เปนเงิน 7,000 บาท  

3. ตูเหล็กประตูเลือ่นเก็บอุปกรณทางการแพทย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก

ประตูเลื่อนเก็บอุปกรณทางการแพทย จํานวน 1 ตู ๆ ละ 5,500 บาท    

เปนเงิน 5,500 บาท  

4. ตูขางเตียงผูปวย เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูขางเตียงผูปวย จํานวน 2 ตู ๆ ละ 

5,500 บาท รวมเปนเงิน 11,000 บาท  

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

5. เตียงเฟาวเลอร ชนิดไฟฟาปรับระดับได เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียง    

เฟาวเลอร ชนิดไฟฟาปรับระดับได จํานวน 2 เตียง ๆ ละ 55,000 บาท 

รวมเปนเงิน 110,000 บาท  

6. เสาน้ําเกลือ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสาน้ําเกลือ จํานวน 2 ตน ๆ ละ 

3,500 บาท รวมเปนเงิน 7,000 บาท  

7. ถังออกซิเจน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังออกซิเจน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

11,000 บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท  
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8. อุปกรณพนยา เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณพนยา จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

5,000 บาท รวมเปนเงิน 10,000 บาท  

9. เครื่องชวยหายใจขอมือชนิดมือบีบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องชวยหายใจ

ขอมือชนิดมือบีบ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท รวมเปนเงิน 14,000 บาท  

10. เครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนปลายนิ้วแบบลอลากหนาจอ

ดิจิตอล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและออกซิเจนปลายนิ้ว

แบบลอลากหนาจอดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท เปนเงิน 

50,000 บาท  

11. ปรอทวัดไข แบบดิจิตอล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปรอทวัดไข แบบดิจิตอล 

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงิน 5,600 บาท  

12. ที่นอนลม เพื่อจายเปนคาจดัซื้อที่นอนลม จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท 

รวมเปนเงิน 14,000 บาท  

13. เครื่องดูดเสมหะ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จํานวน 2  

เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท รวมเปนเงิน 22,000 บาท  

ครุภัณฑงานบานงานครัว 

14. ถังขยะชนิดสแตนเลส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะชนิดสแตนเลส 

จํานวน 4 ใบ ๆ ละ 3,800 บาท รวมเปนเงิน 15,200 บาท  

15. ผามานพรอมอุปกรณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อผามานพรอมอุปกรณ 

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 27,000 บาท เปนเงิน 27,000 บาท รายละเอียด

ตามเอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากครุภัณฑที่ใชงานอยูชํารุดเสื่อมสภาพไมสามารถใชงานได และสถาน

สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว ไดดําเนินการปรับปรุงหองแยกสําหรับ

ผูปวยติดเชื้อในอาคารพยาบาลสําหรับใหบรกิารกับผูสูงอายุที่เจ็บปวย ซึ่งตอง

มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการรักษาพยาบาลใชปฏิบัติการในหอง

แยกเชื้อโรคโดยเฉพาะ เพื่อควบคุมและปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค

ในอาคารพยาบาลใหมีความปลอดภัย จําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวเพื่อ

ใชในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ จึงขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ไมสามารถ

ดําเนินการได ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น งบดําเนินงาน     

คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทําโครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ จํานวน 336,800 บาท  
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ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคม

สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ 

จํานวน 15 รายการ รวมเปนเงิน 336,800 บาท  

ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ

รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม คา

ครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็ไดอาน  

ประธานสภา อบจ.นว. รายละเอียดเกี ่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ จํานวน  15 รายการ จํานวนเงิน 

336,800 บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ ่ม เติม

หรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุม

ดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ  องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน 

ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ เจาหนาที่   

ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณา  ยกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 13 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ จํานวน 15 รายการ จํานวนเงิน 

336,800 บาท  
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นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 14  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเพิ่มจาย ที่กองชาง 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 3,300,000 บาท  เรียนเชิญทานปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่  นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ไปเพิ่มจาย ที่กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและ

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองชาง และกองการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 3,300,000 บาท ดังนี้ 

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 88 

ลําดับที่ 1 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 1,337,700 บาท  

กองชาง 

- แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง สํารองจาย หนา 249 ลําดับที่ 1 

เงินสํารองจาย จํานวน 1,500,000 บาท  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 209 ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทํา

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 462,300 บาท  

ไปเพิ่มจาย ที่กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 186 คาบํารุงรักษา

และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3,300,000 บาท รายละเอียด

ตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดแจง

ความประสงคขอความอนุเคราะหใหกองชางไปดําเนินการซอมแซมปรับปรุง

หองปฏิบัติงานใหใชงานไดตามปกติ และปรับปรุงซอมแซมอาคารภายใน

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอ

เมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเกิดการชํารุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองชาง และกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 3,300,000 บาท ไป

เพิ่มจาย ที่กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา 186 คาบํารุงรักษาและ

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 3,300,000 บาท  ตามรายละเอียด

ประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปน

การโอนงบประมาณไปเพิ่มจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของ

สภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ

งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข 

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติ

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)     

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็ไดอาน  

ประธานสภา อบจ.นว. รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองชาง 

และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเพิ ่มจ าย ที ่กองชาง       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 3,300,000 บาท  มีสมาชิกทานใดจะ

อภิปรายหรือสอบถามเพิ ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ 

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ 

องคประชุมทั้งหมด 22 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณา 

ยกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 14 

 องคประชุม จํานวน  22  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  20  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองชาง 

และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปเพิ ่มจ าย  ที ่กองชาง       

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงิน 3,300,000 บาท  

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 15  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม        

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 900,000 บาท  เรียนเชิญทานปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง         

ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ  

กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก หนา 

186 ลําดับที่ 1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารสํานักงาน บานพัก จํานวน 

900,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  แผนงานเคหะและชุมชน งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ

สํานักงาน ฉากกั้นหองพรอมติดต้ัง (Partition) สํานักงานองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 900,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อฉาก

กั้นหองพรอมติดตั้ง (Partition) สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จะดําเนินโครงการติดตั้งฉาก

กั้นหองเพื่อใหหองปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสรรคมีความ

เปนระเบียบเรียบรอย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาตอเติม

หรือดัดแปลงอาคารบานพัก หนา 186 ลําดับที่ 1 คาตอเติมหรือดัดแปลง

อาคารสํานักงาน บานพัก จํานวน 900,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน ฉากกั้นหองพรอมติดต้ัง (Partition) สํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เพื่อจายเปนคาจัดซื้อฉากกั้นหอง

พรอมติดตั้ง (Partition) สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 900,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่ง

การโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน

รายการใหม คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็ไดอาน  

ประธานสภา อบจ.นว. รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2560 ของกองชาง ไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม คาคร ุภัณฑ 

จํานวนเงิน 900,000 บาท มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม

เพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองค

ประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด     

22 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ 

เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณา ยกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 15 

 องคประชุม จํานวน  22  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  20  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.  2560 ของกองชาง ไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม คาคร ุภัณฑ 

จํานวนเงิน 900,000 บาท  

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 16  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําป 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ

กองคลัง ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด คาครุภัณฑ จํานวน 17 รายการ รวมเปนเงิน 498,500 บาท 

 เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ        

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว.    นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทนครับ 

 

นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัดอบจ.นว. (1)   ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด และกองคลัง คาใชสอย คาวัสดุ ไปตั้งจายเปน

รายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้     
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และกองคลัง จํานวน 2 รายการ รวม

เปนเงิน 498,500 บาท ดังนี้ 

    สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา  

 87 ลําดับที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 184,800 บาท  

กองคลัง  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน คาใชสอย 

หนา 103 ลําดับที่ 1 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (1.1) คา

รับรองในการตอนรับบุคคลหรอืคณะบุคคลทีไ่ปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยม

ชมหรือทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 313,700 บาท  

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 17 รายการ 

รวมเปนเงิน 498,500 บาท ดังนี้ 

ครุภัณฑสํานักงาน 

1. โตะพับสแตนเลส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับสแตนเลส จํานวน 10    

ตัว ๆ ละ 8,300 บาท รวมเปนเงิน 83,000 บาท  

2. เกาอี้บุนวม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้บุนวม จํานวน 100 ตัว ๆ ละ 

550 บาท รวมเปนเงิน 55,000 บาท  

3. เกาอี้แบบมีพนักพิงสงู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิงสูง จํานวน 

10 ตัว ๆ ละ 2,700 บาท รวมเปนเงิน 27,000 บาท  

4. เครื่องดูดฝุน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดูดฝุน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 

5. โตะทํางานผูบริหาร พรอมตูลิ้นชักมีลอ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน

ผูบริหาร พรอมตูลิ้นชักมีลอ จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 14,900 บาท เปนเงิน 

14,900 บาท  

6. โตะทํางานพรอมกระจก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมกระจก 

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 2,700 บาท รวมเปนเงิน 13,500 บาท  

7. โตะประชุม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม จํานวน 4 ตัว ๆ ละ   

8,500 บาท รวมเปนเงิน 34,000 บาท  

8. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 9,000 บีทียู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไมต่ํากวา 9,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

16,500 บาท รวมเปนเงิน 33,000 บาท  
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9. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาดไมต่ํากวา 18,000  

บีทียู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง 

ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท เปน

เงิน 21,000 บาท  

ครุภัณฑการเกษตร 

10. เครื่องปมน้ําอัตโนมัติ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ จํานวน 

1 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท เปนเงิน 9,000 บาท  

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

11. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว เพื่อจายเปนคา

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอยกวา 40 นิ้ว จํานวน 1 

เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เปนเงิน 15,000 บาท  

ครุภัณฑงานบานงานครัว  

12. มูลี่ปรับแสงและอุปกรณพรอมติดตั้ง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมูลี่ปรับแสง

และอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 67,000 บาท เปนเงิน 

67,000 บาท  

ครุภัณฑโรงงาน 

13. สวานโรตารี่ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานโรตารี่ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

13,000 บาท เปนเงิน 13,000 บาท  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

14. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด 

Network แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,900 บาท รวมเปนเงิน 

23,700 บาท  

15. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท รวมเปนเงิน 

22,400 บาท  

16. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

รวมเปนเงิน 32,000 บาท  

17. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เพื่อจายเปนคา

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่  2 จํานวน           

1 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท เปนเงิน 30,0.00 บาท รายละเอียดตาม

เอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีความจําเปนตองจัดซื้อ

ครุภัณฑดังกลาวเพื่อใชในการปฏิบัติงานทดแทนของเดิมที่ชํารุดเสื่อมสภาพ 

และสําหรับใชในหองประชุมขององคการบริหารสวนจังหวัดไดอยางเพียงพอ 

จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และกองคลัง จํานวน 2 รายการ    

รวมเปนเงิน 498,500 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน    

คาครุภัณฑ จํานวน 17 รายการ รวมเปนเงิน 498,500 บาท ตาม

รายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจาย

ดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ เปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ

อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็ไดอาน  

ประธานสภา อบจ.นว.   รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และกองคลัง        

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คา

ครุภัณฑ จํานวน 17 รายการ รวมเปนเงิน 498,500 บาท  มีสมาชิกทาน

ใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญทานสจ.วิทูร  

เจริญชัยฤทธิ์ คะ 

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ   พอดีเมื่อวานนี้ ผมทราบขาวจากในfacebook วา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง กลยุทธในการปราบปรามการทุจริต ผมก็เลยอยากจะสอบถามทาน

ประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหาร คือ อยากจะใหชี้แจงวา ของเรามีกล

ยุทธในการปราบปรามการทุจริตอยางไรครับ ที่ประชุมกันมาเมื่อวานนี้นะ

ครับ พอดีผมไมไดเขาประชุมดวยก็เลยอยากจะใหฝายบริหารไดชี้แจงในที่

ประชุม นี่คือขอที่ 1 นะครับ ซึ่งผมยืนยันวาจะเกี่ยวของกับสิ่งที่ผมจะพูด

ดังตอไปนี้ 
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ขอที่ 2 ที่ผมอยากจะสอบถามก็คือ ผมเห็นวาในการซื้อบางรายการเนื่องจาก

ไมมีกําหนดไวในมาตรฐานครุภัณฑใหจัดซื้อตามราคาทองถิ่น เรื่องนี้อยาก

สอบถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวา มีวิธีการดําเนินการ

อยางไร ใครเปนผูสอบถามราคา มีใครเซ็นรับทราบอนุมัติบาง เปนขั้น     

เปนตอนถึงทานปลัดปฏิบัติหนาที่นายกฯ ขอเรียนถามไวเบื้อตนทั้งหมด      

2 ขอครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ตอนนี้ ป.ป.ช. ไดมีมาตรการใหทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

นายก อบจ.นว. จัดทําแผนในการปองปรามการทุจริตนะครับ สมัยกอนใหแตละทองถิ่นเสนอ

ตัวขอรับรางวัลจากป.ป.ช. แตในปนี้ใหทําทั้งหมดเลย คือ ตองเสนอตัวเอง

โดยที่ ป.ป.ช. จะมีตัวช้ีวัดสงมาใหเราและก็ใหเราทําแผนปฏิบัติงานลวงหนา 

คือ ปงบประมาณ 2561 โดยใหเราใชโครงการที่อยูในแผนป 2561 หรือไม

อยูในแผนที่เปนกิจกรรมในการปองปรามการทุจริต สิ่งสําคัญก็คือวา เขาจะ

ใหเราประเมินตัวเองดวยจากโครงการที่เราเสนอไปวาไดกี่คะแนน เมื่อเราสง

แผนไป ป.ป.ช.ก็จะสงเจาหนาที่ออกมาประเมินโครงการที่เราสงไป เราจะได

คะแนนตามที่เราประเมินไหม เรื่องนี้มาตรการที่ป.ป.ช.ดําเนินการใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงดําเนินการนะครับ สําหรับเรื่องการกําหนด

ราคากลางคาครุภัณฑทุกประเภท ในเบื้องตนจะใหกองแตละกองที่รบัผดิชอบ 

ดูจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของกรมบัญชีกลางกอนวาอยูในมาตรฐาน

หรือไม ถาไมอยู ใหไปดูเมื่อ 2 ปที่ผานมา มีการจัดซื้อครุภัณฑประเภทนี้ไหม 

หรือไปสอบถามราคารานคาในทองถิ่น เราอาจจะทําในรูปแบบที่ทําเปน

หนังสือไป หรือจะโทรศัพทไปก็ไดนะครับ ใหบอกราคาเรามา และเราก็นํามา

เปรียบเทียบราคาวา ราคาไหนที่นํามาเปนราคากลางได และเจาหนาที่ก็จะ

บันทึกรายงานสงมา เรื่องนี้ก็คือขั้นตอนการทํางบประมาณ พอถึงขั้นตอนการ

จัดซื้อจัดจางจะตองมีการสืบราคาอีกรอบหนึ่งเพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจางสง

มาที่กองพัสดุฯ ตรวจสอบวา ราคานี้มันใชไดไหมหรือมันเกินความเปนจริงไป

หรือไมนะครับ เพื่อการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง นี่เปนขั้นตอนการขออนุมัติ

จัดซื้อจัดจางครุภัณฑ และที่ทานสมาชิกมีขอสงสัย เดี๋ยวผมจะใหเจาหนาที่

สํานักปลัดฯ ช้ีแจงวา ไดไปสํารวจมาจากที่ไหน อยางไรนะครับ  
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นางจิตรา  หมีทอง - เชิญเจาหนาที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นางเอื้อมเดือน  สุระชาติ   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และ 

หน.ฝายบริหารงานทั่วไป   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน คะ  ในสวนที่ 

สํานักปลัด อบจ.    ทานสมาชิกมีขอสงสัยในเรื่องของสวานโรตารี่ ขนาด 28 มม. เราไดสอบถาม 

ราคาไปยังรานตึกน้ําเงินและก็รานโลหะไพศาลนะคะ ราคาที่เขาเสนอมาคือ 

12,305 บาท แตเนื่องจากวาของที่เราจะซื้อแตละครั้งไมสามารถนําเงินสด

ไปซื้อได เปนราคาที่เขาตองเครดิตซึ่งเปนราคาที่รวม VAT มาแลว ถาราคา

ตามโปรโมชั่นแค็ตตาล็อกจะเปนราคาที่ไมรวม VAT และเราตองนําเงินสดไป

ซื้อก็เลยไดราคาตามใบเสนอราคานี้คะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ ผมไดรับคําชี้แจงแลวรูสึกตลกนิดนึงนะครับ วันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารของ

เราไปไกลมาก ผมวาทุกคนกดเขา Internet รูหมดนะครับวา ราคาอะไร 

เทาไหร วันนี้ลาสุดเลย เมื่อกี้นี้เองผมก็นั่งรอจากที่เจาหนาที่ชี้แจงนะครับ 

วันนี้ผมก็เจอสวานยี่หอ Bosch รุน GBH 2-26 DFR นะครับ ราคา 8,480 

บาท รวม VAT แลว ขนสงฟรี ผมก็ไมเขาใจระบบเครดิต ไมเครดิต ถาอยาง

นั้นถาผมจะซื้อเครดิตแลวจะตองจายเงิน 13,000 บาท กับผมซื้อราคาเงิน

สด 8,480 บาท ผมรอไดไหม หรือสวานเครื่องนี้มีความจําเปนเรงดวนที่

จะตองใชงานเลยหรือเปลา เรื่องนี้ขอสอบถอบถามทานประธานสภาฯ ผาน

ไปยังฝายบริหารวา เรามี 2 มาตรฐานดวยหรือครับ ราคาเครดิตกับราคาเงินสด

ดวยหรือในขอบัญญัติในญัตติเราเนี่ย มันอยูในมาตรฐานครุภัณฑหรือไมครับ 

หรือมีระเบียบอะไรที่รับรองตรงนี้หรือเปลา เรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกที่สอบถาม  

ตอไปเรื่องที่ 2 นะครับ เมื่อกี้เพื่อนสมาชิกไดสงโพยมา ผมคนเดียวก็คงจะ

ทํางานไดไมทัน เพราะญัตติมันเยอะ เรื่องโตะพับสแตนเลส  ผมลืมบอกไปวา 

เมื่อกี้นี้แหลงที่มาคือ LAZADA มีทุกอยางในลาซาดาครับ ผมไมไดคาโฆษณา

ใดๆ ทั้งสิ้น ผมคิดวาของเขามันจะเอามาอางอิงได เพราะเปนมาตรฐานของ  

E – Commerce เพราะเว็บไซตน้ีคอนขางจะมีชื่อเสียง แตเราไมจําเปนตอง

ไปดูที่ LAZADA อยางเดียวนะครับ  
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ทานประธานสภาฯ มีโทรศัพทมือถือลองกดเขาไปดูเลยครับที่ Google คนหา

เลยนะครับ ขายสวานไฟฟาโรตารี่ 800 วัตต ราคาเทาไหร ทานประธานฯ 

จะเห็นวาราคาอยูไมเกิน 9,000 บาทเต็มที่แลว รวม VAT รวมราคาขนสง

แลว ขอที่ 2 โตะพับสแตนเลส ที่ตั้งซื้อไวขนาด 75 × 180 × 75 ซม. 

จํานวน 10 ตัวๆ ละ 8,300 บาท ทานประธานสภาฯ ดูใน Internet       

ไดเลยครับ ราคาไมเกินตัวละ 3,000 บาท ผมก็เลยบอกวา จริงๆ กอนที่ผม

จะลุกขึ้นมา ตองขอกราบประทานอภัย ผมก็กราบขอบพระคุณทางฝาย

บริหารดวยวา มีแนวทางที่ดีที่จะปราบทุจริต เราก็มีโรดแมปแลววาเราจะ

ปราบทุจริตอยางไร อันนี้เปนตัวอยางที่ผมไดยกมาใหดูกัน ผมก็เขาใจวา 

อบจ.เรามีหนวยตรวจสอบภายใน ผมก็ไมแนใจวา วันนี้เรื่องที่ผมยกตัวอยาง

ขึ้นมาเนี่ย มันจะถูกตรวจสอบหรือไม หรือวามันจะลอยผานไปกับสายลมนะ

ครับ ผมคงไมอยากที่จะตองใชวิธีที่จะใหหนวยงานขางนอก ส.ต.ง. , ป.ป.ช. , 

ป.ป.ท. เขามาตรวจสอบเรานะครับ เพราะเรื่องแบบนี้มันเปนเรื่องภายในของ

เรา เราคงไมอยากที่จะสาวไสใหกากิน เพราะถาเกิดเขามาเนี่ย ทุกโครงการ

โดนอีกเยอะนะครับในลักษณะอยางนี้ ฉะนั้น จึงอยากจะฝากทานประธานฯ 

ผานไปยังฝายบริหารนะครับ ผมก็เขาใจวาทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ 

บางครั้งรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เนี่ย มันเล็กมากครับ สําหรับวันนี้เราโอน

งบประมาณรอยกวาลาน แตผมมาคุยเรื่องเงินผิดกัน 4,000 กวาบาท      

แตเงิน 4,000 บาท เงินทุกบาททุกสตางคที่เราคุยกันในวันนี้ มันก็คือเงิน

ภาษีของประชาชนพอแมพี่นองชาวจังหวัดนครสวรรคที่ไดเลือกพวกเราเขา

มา เรามีหนาที่ดูแลเงินทุกบาททุกสตางคของพอแมพี่นองชาวจังหวัด

นครสวรรคใหคุมคามากที่สุดก็ขอฝากทานประธานฯผานไปยังบริหาร      

ดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - เจาหนาที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด มีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติม 

ประธานสภา อบจ.นว.   หรือไมคะ ไมมีนะคะ  ในญัตตินี้มันมีกรณีที่บางสวน เอาอยางนี้ไหมคะ ใน 

เรื่องของราคาขอใหสํานักปลัดฯ ไปปรับราคาใหม แลวก็วันนี้เราขอมติใน

หลักการไปกอนไดไหมคะ เพราะวามันมีหลายตัวที่มีความจําเปนจะตองใช 

ในเรื่องของราคาที่ถูกทวงติงมา 2 ตัวน้ี เราก็ไปปรับกอนดีไหมคะ  เชิญทาน

ปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  เดี๋ยวในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตองไปดูราคากลางกันอีกทีหนึ่งนะครับ 

นายก อบจ.นว. 

 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์   - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ ผมอยากจะสอบถามทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ นะครับ ผมไมแนใจวา 

ผมอาจจะมีความรูทางการเมืองนอยเลยอยากจะมีความรูวา ในญัตติหรือ   

ในการจัดซื้อจัดจางตรงราคานะครับวา มีราคาเงินสดกับราคาเครดิตดวย

หรือไมครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  คงไมมีนะครับ เพราะจริงๆ แลว ตามระเบียบคือเราขออนุมัติจัดซื้อไปกอน 

นายก อบจ.นว.    แลวมาเบิกเงินใหเขาทีหลังนะครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - เอาอยางนี้ไดไหมคะ ก็ขอในหลักการไปกอนแลวกันนะคะ เรื่องรายละเอียด 

ประธานสภา อบจ.นว.   ที่สภาเสนอไปยังฝายบริหารก็คงตองไปปรับราคาในการจัดซื้อจัดจาง เดี๋ยว 

ยังไงจะใหติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะ ผลเปนประการใดก็ใหแจงสภามานะคะ 

วามีการปรับราคากันหรือยัง แตในญัตตินี้มันมีหลายขอ ถามีการถอนออกจะ

มีผลเสียหายตออีกหลายตัวนะคะ ก็เอาเปนวาเราขอมติไปกอนแลวกันนะคะ 

วาทานสมาชิกจะใหหรือไมให ทานอื่นมีอะไรจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม

ไหมคะ  เชิญทานสจ.สมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ คะ 
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นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิร ิ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ชุมแสง   ผมจะเรียนถามวา ตามที่ทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ ไดอภิปรายมา ผมคิดวา 

ราคาที่ตั้งไวกับราคาจริงกันทําไมหางกันครึ่งกวา 2 เทา ผมวากอนที่จะตั้ง

ขอบัญญัติงบประมาณ นาจะใหมันใกลเคียงกันกับราคาเปนจริง ไมใชของ

ราคา 9,000 บาท เหลือ 3,000 บาท สมาชิก็เกิดความสงสัยใชไหมครับ 

ทุกรายการใหมันใกลเคียงกันหนอย การตั้งขอบัญญัติเวลาจัดซื้อจัดจางก็ตอง

ดูกันอีกครั้งหนึ่ง มันจะไปดูไดอยางไรครับ ก็ต้ังมาแปดพันเกาพันบาทอยางนี้ 

ผมก็ขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารดวยครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง - คะ ทานสมาชิกก็ยังไมหมดความกังวัลนะคะ ทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ 

ประธานสภา อบจ.นว.    จะเอาอยางไรดีคะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ 16 นี้ เพื่อไปตรวจสอบกอนนะครับ 

นายก อบจ.นว.    ขอบคุณครับ 

  

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ถือวา รายละเอียดในญัตตินี้ยังไมชัดเจนในเรื่องของราคานะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. ซึ่งทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ก็ขอถอนญัตตินี้ในระเบียบวาระที่ 16 นี้ 

นะคะ  เดี๋ยวใหสํานักปลัดฯ ไปปรับราคากอนนะคะ แลวคอยเอารายละเอียด

เขามาอภิปรายกันใหมคะ  ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ      

องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 24 ทาน ตอไปจะขอ

มติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกับการถอนญัตติในครั้งนี้ กรุณายกมือดวยคะ 

เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 16  

 องคประชุม จํานวน  24  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  22  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน     -  ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประช ุมมีมต ิใหถอนญัตติในระเบียบวาระที่  16 ญัตติ การโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด และกองคลัง ไปตั้งจายเปนรายการใหม           

ที่สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คาครุภัณฑ จํานวน 17 รายการ 

รวมเปนเงิน 498,500 บาท 
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นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 17  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายรายการ 

ประธานสภา อบจ.นว. ที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 13 รายการ     

รวมเปนเงิน 22,320,000 บาท  เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ        

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความจําเปนตองขอโอน  

นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองชาง โอนไป

ตั้งจายเปนรายการใหม  คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการทีไ่ดรับอนุมตัิใหกันเงิน กรณียังมิได

กอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ

กองชาง จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 22,320,000 บาท ดังนี้ 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค กอสรางอัฒจันทรสนามฟุตบอล พรอมจอ SCORE BOARD 

LED ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่  3         

ตําบล  แควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 

11,000,000 บาท 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่ง

สาธารณูปโภค ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง ภายในโครงการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมือง

นครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 4,000,000 บาท 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน งบ

ลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง รถเกรดเดอร ขนาดไมนอยกวา 160 

แรงมา จํานวน 7,500,000 บาท  
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โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ที่กองชาง คาใชสอย คาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 13 รายการ รวมเปนเงิน 22,320,000 บาท ดังนี้ 

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

สงเสริมการทองเที่ยว   

          คาใชสอย 

    ๑. งานทาสีอาคารแสดงพันธุสัตวน้ําบึงบอระเพ็ดฯ ภายในโครงการพัฒนา 

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 500,000 บาท                   

๒. ปรับปรุง/ซอมแซมระบบไฟฟาอาคารเพาะพันธุและสถานที่จัดแสดง

จระเข ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบล 

แควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 300,000 บาท 

   ๓. ติดตั้งปายบอกตําแหนงอาคารและสถานที่ ภายในโครงการพัฒนาแหลง 

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 500,000 บาท       

   คาที่ดินและสิง่กอสราง          

๔. กอสรางลานจอดรถ บริเวณบอเลข 8 ภายในโครงการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่  3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 500,000 บาท         

   ๕. ปรับปรุงถังเก็บน้ํา พรอมระบบสาธารณูปโภค บริเวณอาคารที่พัก 

  นักทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค  

  จังหวัดนครสวรรค จํานวน 480,000 บาท  

    - แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   

    คาครุภัณฑ  

๖.กลองโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

และติ ดตั้ ง ระบบกล องโทรทั ศนว งจรป ด จํ านวน 1  ระบบ ๆ ละ 

1,000,000 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท 

   คาที่ดินและสิง่กอสราง          

๗. กอสรางรานอาหารสวัสดกิาร องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

จํานวน 500,000 บาท  
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งานไฟฟาถนน  

๘. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่  6 ตําบลบานแกง เชื่อมตอ ตําบลวัดไทร 

อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

๙. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 ตําบลหัวถนน อําเภอทาตะโก เชื่อมตอ 

ตําบลเขากะลา อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,300,000 บาท  

  ๑๐. กอสรางถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0016 สายคัน 

กั้นแมน้ํายม– แมน้ํานาน ตําบลพิกุล เชื่อมตอ ตําบลเกยไชย อําเภอชุมแสง 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 5,000,000 บาท    

                  ๑๑. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  

(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE  RECYELING) รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 

1 – 0050 สายบานวังใหญ – บานสายลําโพง ตําบลวังใหญ เชื่อมตอ ตําบล

สายลําโพง อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 6,600,000 บาท  

    ๑๒. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี  

    PAVEMENT IN-PLACE  RECYELING) รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 –  

0049 สายบานสายลําโพง – บานหนองสระ ตําบลสายลําโพง เชื่อมตอ 

ตําบลวังใหญ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,400,000 บาท   

    - แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห   

   คาที่ดินและสิง่กอสราง 

    13. กอสรางหองสุขาสําหรับผูพกิารหรือทุพพลภาพและคนชรา ภายในสถาน 

    สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว จํานวน 240,000 บาท  

    รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากกองชาง  ไดตรวจสอบรายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิได 

กอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปรากฏ

วารายการดังกลาวไมสามารถดําเนินการได  จึงนํางบประมาณไปพัฒนาถนน

ตามภารกิจถายโอนเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน 

และปรับปรุง ซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกองชาง  จํานวน 3  รายการ  

รวมเปนเงิน 22,320,000 บาท โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  คาใชสอย 

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 13 รายการ รวมเปนเงิน 

22,320,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้  
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ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณรายจาย

รายการที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559  

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 

และขอ 31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติ

ใหกันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ก็ไดอาน  

ประธานสภา อบจ.นว. รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติให

กันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาใชสอย คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 13 รายการ รวมเปนเงิน 22,320,000 บาท 

  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญ  

 ทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ กอนอื่นผมตองขอชมจากใจจริงนะครับวา ผูบริหารทานปลัด ผอ.กองชาง

รวมถึงคุณปโยรสดวย มี วิสั ยทัศน ในการใชวิธีในการซอมแซมถนน          

โดยใชวิธี Recycling เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ไมตองเอาหินไป

บดใหมๆ ซ้ําอยูเรื่อยๆ นะครับ แลวชาวบานก็ไมเดือดรอน คือ เวลาเรา     

ยกถนนบานก็จะต่ํากวาพื้นถนนไปเรื่อยๆ อันนี้ขอชมจากใจจริงนะครับ   

เรื่องที่สองที่เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงการมามีสวนหนึ่งเปนการพัฒนา      

บึงบอระเพ็ด อันนี้ผมก็ไดมีสวนรวมเปนคณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ด

ดวยนะครับ ก็เคยคุยกันนะครับวา ขอทราบถึง Master Plan หมายถึง การ

วางแผนโดยรวมแลววา จริงๆ แลว ถาครบทั้ง Project ของเราทั้งโครงการ 

บึงบอระเพ็ดเราจะมีอะไรบาง กอนอื่นผมขอบอกวา ผมเห็นดวยกับญัตติน้ีนะ

ครับ แตสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแนะก็คือ วันนี้มันเหมือนการหยอดขนมครก 

เราเห็นแคสวนหนึ่ง สอง สาม สี่ มันเปนภาพที่ไมตอเนื่องกัน 
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ถาเปนไปได ในการประชุมครั้งตอไปอยากใหฝายบริหารไดนํา Master Plan 

ทั้งหมดที่เราวางแผนที่จะทําทั้งหมดในบึงบอระเพ็ด นํามาใหสมาชิกไดรับ

ทราบกัน เผื่อวาคนที่มีความรูหลายๆ คน จะไดเสนอแนะในการพัฒนาบึง

บอระเพ็ดตอไปนะครับ ในการพัฒนาบึงบอระเพ็ดเนี่ย ไดพูดคุยกันตลอดเลย

ไดคุยกับผอ.สันติ เรามีการพัฒนาดาน Hardware ตลอด แตไมมีการพูดกัน

ถึง Software วันนี้ปญหาของเราคือ เราจะทําแหลงทองเที่ยว หอประชุม  

อควาเรียม โรงแรม ซึ่งทุกอยางใชคน แตเราไมมีการพัฒนา ผมถามเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบโรงแรมวา มีคนที่จบตรงกับสายงานทองเที่ยวไหม ไมมี          

เรามีการอบรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวไหม ไมมี เรื่องนี้จึงอยากจะฝากทาน

ประธานฯ ถึงฝายบริหารวา เปนไปได เราควรมีการพัฒนาคนใหมีใจรกัในการ

บริการมากขึ้น เพราะเจาหนาที่แจงวา เวลา 16.30 น. ก็สแกนลายนิ้วมือ

กลับบานกันหมดแลวนะครบั แลวลูกคาที่อยูในโรงแรมหลงัจากนั้นจะมีคนอยู

ไมกี่คนที่จะตองอยูเทคแครดูแลลูกคา สุดทายจริงๆ เรื่อง OTA เราเคยคุยกัน

เมื่อ 3 – เดือนกอนที่แลวก็หายกันไปนะครับ OTA คือ Online Travel 

Agency มีการสงเจาหนาที่มาวาเราจะเริ่มทํา OTA ยังไง แตก็หายไป เพราะ

มาบอกวาทําไมไดติดขัดปญหาตางๆ ผมก็เลยบอกวาโอเคจบ เดี๋ยวคุยกับ 

ทานปลัดกอน ผมก็ขอฝากไวเทานี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ ก็ไดเสนอแนะเรื่องบึงบอระเพ็ดนะคะ  

ประธานสภา อบจ.นว. ทานอื่นมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวย  

นับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุม

ทั้งหมด  23 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ  ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือ

ดวยคะ เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณา ยกมือดวยคะ  

ไมมีนะคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 17 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายรายการที่ไดรับอนุมัติใหกัน

เงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาใชสอย คาครุภัณฑ คา

ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 13 รายการ รวมเปนเงิน 22,320,000 บาท  
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นางจิตรา  หมีทอง - เรียนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน 

ประธานสภา อบจ.นว.   ขณะนี้เวลา 12.30 น. แลวนะคะ ขอหยุดพักการประชุมไวช่ัวคราวกอน    

นะคะ เพื่อใหสมาชิกไดไปรับประทานอาหารกลางวัน 1 ช่ัวโมงนะคะ และ 

เราจะมาเขาประชุมพรอมกันอีกในเวลา 13.30 น. นะคะ 

 

เวลา 13.30 น.    

น.ส.ชุติมา  เสรีรัฐ - บัดนี้ ที่ประชุมพรอมแลว ขอเรียนเชิญทานสมาชิกทุกทานนั่งประจําที่คะ  

เลขานุการสภา อบจ.นว. ลําดับตอไป ขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค  ขึ้นทําหนาที่ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เพื่อดําเนินการประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค

สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจําป 2560 ในระเบียบวาระที่ 18 ตอจาก    

ชวงกอนพักการประชุมตอไปคะ ขอเรียนเชิญคะ 

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 18  ญัตติ การโอนงบประมาณรายเฉพาะการ 

ประธานสภา อบจ.นว. กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม คาใชสอย คาวัสดุ คา

ครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่ งกอสราง จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 

1,3381,000 บาท  เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค คะ        

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว.    นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทน ครับ     

 

นางปุณยนุช  วงษมวง - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (1) ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปน

รายการใหม คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง โดยมี

หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว 

จํานวน  ๖ รายการ รวมเปนเงิน ๑,๓๘๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

   คาใชสอย 

      - หนา ๒๗๕ ลําดับที่ ๑ (๒) จางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  

      จํานวน ๓๙,๐๐๐ บาท 

   - หนา ๒๗๖ ลําดับที่ ๑ (๓) จางเหมาบุคคลภายนอก จํานวน ๑๗๖,๔๐๐ บาท  

- หนา ๒๗๖ ลําดับที่ ๑ (๖) จางเหมาจัดแสดงโชวจระเขหวาดเสียว จํานวน 

๑๓๕,๐๐๐ บาท  

      - หนา ๒๗๗ ลําดับที่ ๒ คาใชจายการจัดทําโครงการจัดงานเทศกาลเย็น       

      ดูดาวเชาดูนก  จํานวน ๒๓,๐๐๐ บาท  

      - หนา ๒๗๗ ลําดับที่ ๓ คาใชจายการสรางมัคคุเทศกนอย ประจําแหลง 

      ทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จํานวน ๑๗,๖๐๐ บาท  

   - คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง หนา ๒84 ลําดับที่ ๑ รถ 

   บริการนักทองเที่ยว ขนาดไมนอยกวา 32 ที่นั่ง จํานวน ๙๙๐,๐๐๐ บาท  

โอนไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม  คาใชสอย คาวัสดุ  

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่ งกอสราง จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 

1,381,000 บาท ดังนี้ 

โอนไปเพิ่มจาย  คาใชสอย คาวัสดุ คาที่ดินและสิ่ งกอสราง จํานวน          

๓ รายการ รวมเปนเงิน ๑,๐๕๑,๐๐๐ บาท ดังนี้  

   1. คาใชสอย หนา ๒๗๖ ลําดับที่ ๑ (๔) จางเหมาบริการตาง ๆ เชน คาจาง 

เหมาพมิพบัตรเขาชมการแสดงตาง ๆ จํานวน 660,000 บาท โอนเพิ่ม 

จํานวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท  

2. คาวัสดุ หนา ๒๘๐ ลําดับที่ ๑ วัสดุกอสราง จํานวน 800,000 บาท 

โอนเพิ่ม จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท   

3. คาที่ดินและสิ่งกอสราง หนา ๒๙๓ ลําดับที่ ๒ คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 500,000 บาท โอนเพิ่ม จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน คาครุภัณฑ คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน ๓ รายการ รวมเปนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท ดังนี้  

   4. ครุภัณฑสํานักงาน ผามานพรอมติดตั้ง จํานวน 30,000 บาท เพื่อจาย 

เปนคาจัดซื้อผามานพรอมติดตั้งภายในศูนยตอนรับนักทองเที่ยวและแสดง

ศิลปวัฒนธรรมภายในแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด 
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    คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

  5. ปรับปรุงหองนิทรรศการดานการทองเที่ยวจังหวัดนครสวรรค จํานวน  

  150,000 บาท   

   6. ปรับปรงุหองนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

  มหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 150,000 บาท  รายละเอียดตาม 

  เอกสารแนบทาย 

 

เหตุผล 
เนื่องจากกองกิจการพาณิชย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาบึง

บอระเพ็ดเพื่อการทองเที่ยวมีภารกิจโครงการที่เรงดําเนินการจํานวนมาก 

ตองจัดเตรียมวางแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ ประกอบกับอาคาร

สิ่งปลูกสรางเกดิความเสียหายจากพายุฤดูรอนเปนจาํนวนมากและจาํเปนตอง

ซอมแซมใหสามารถใชงานไดตามปกติ ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไวคงเหลือไมเพียง 

พอที่จะเบิกจายไดตลอดปงบประมาณ จึงขอโอนงบประมาณรายจายเฉพาะ

การ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2560 จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 1,381,000 บาท ไปเพิ่มจาย

และไปตั้งจายเปนรายการใหม  คาใชสอย คาวัสดุ คาครุภัณฑ คาที่ดินและ

สิ่ งกอสร าง  จํ านวน 6 รายการ  รวมเปนเงิน  1,381,000 บาท  

ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณ

รายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปน

รายการใหม เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอ

ญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ

โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ)        

(นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ

หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัดฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. โอนงบประมาณรายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด

นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปเพิ ่มจายและไปตั้ง

จ ายเปนรายการใหม คา ใชสอย  คาวัสดุ คาคร ุภัณฑ คาที ่ด ินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 1,381,000 บาท 

  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ  

เชิญทานสจ.นพดล  สันติภาพจันทรา คะ 
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นายนพดล  สันติภาพจันทรา - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ   กระผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค  เราจะเห็นวา 

งบประมาณอันนี้คิดวานาจะไปทําเรือนไทยดานหนาทางเขา ซึ่งไดเคย

คุยกันหลายครั ้ง เพราะวาตอนนั้นเราไดไปซอมแซม เอาอยางนี ้ครับ 

งบประมาณที่ขอไปเราไมไดติดใจ ตรงนี้มันคือหัวใจหลัก คือคุณเปลี่ยน

มาตรงนี ้ส ามารถปรับปรุง ในเรื ่องของการประชาสัมพ ันธต อนร ับ

นักทอง เที ่ยวไดมากขนาดไหน เคยไดคุยกันวา เราจะโยกเจ าหนาที่

ประชาสัมพันธจากตึกเขียวมาอยูตึกประชาสัมพันธหลังแรกซึ่งไดเคย

คุยกันมาตั้งแตตอนตนแลววา ถานักทองเที่ยวเขามาในบึงบอระเพ็ด

สามารถบอกไดวาเขาจะไปเที ่ยวไดจุดไหนบาง หากคุณมี 1 ชั่วโมง     

มี 1 วัน คุณจะเที่ยวไดอยางไร คุณสามารถจองโรงแรมไดอยางไร ซึ่ง

มาที ่นี ่สามารถรู ไดหมด ดังนั ้น มันก็จะเปนหัวใจหลักที่เราจะไดเริ ่ม

ดําเนินการ อันนี ้มันเปนการตกแตงดีเทลตางๆ วันนี ้มันอยู ที ่วาการ

ตกแตงตางๆ สามารถดึงดูดคนไดมากขนาดไหน สําหร ับที ่เ ราจะ

สรางใหมนี้ ผมคิดวาการที ่จะทําไดแตละขั้นตอนนี้ตองมีการพรีเซนต

ใหกับคณะกรรมการที่มีสมาชิกรวมดวย ซึ่งเขาก็จะมีมุมมองในรูปแบบ

คนที่เคยไดไปทองเที่ยวตามถิ่นตางๆ มา มันจะไดมีการผสมผสานกัน 

เราจะไดไมตองมาวากันในสภากันอีกนะครับวา ทํามาแลวทําไมไมเวิรค 

ทําไมคนไมเขามา หรือวาคนก็คอนเทนตเหมือนเดิม ผมถึงบอกวา

กอนที่เราจะทํานั้น ซึ่งคุณอาจจะวางแบบมาแลว แตเราเอามาคุยกันมา

เสนอแนะกันวาเราจะปรับปรุงหรือเอาอะไรเพิ่มเติมเขาไปไดบาง ถา

สมมุติว าตรงนี ้ม ัน เวิร ค ม ันก็จะ เปนจ ุดศูนยรวมสามารถใหขอม ูล      

กับนักทองเที ่ยวไดหมด แลวเราสามารถพัฒนาแหลงตรงนั ้นไดดวย  

นะครับ จึงขอฝากไววากอนที่จะทําในแตละหองหรือวาจะปรับปรุงหอง

ประชาสัมพันธหรือวาระบบที่คนจะมาอยูหองประชาสัมพันธจะตองทํา

อยางไรบาง อยางที่ทานประธานฯ เคยบอกวา ยูนิฟอรมของเจาหนาที่ 

การรับรู  การใหขาวสารในแตพื ้นที ่แตละโซนแหลงทองเที ่ยว เขามี

ความรูมากนอยขนาดไหน มีการอบรมพัฒนาเจาหนาที่บางไหม  มีการ

ดึงขอมูลจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย มาใสบางไหม  หรือวาหอง

มันกวางเราสามารถจัดไดแบบไหน สามารถติดจอ Toush Screen มัน

จะเปนการดึงดูดนักทองเที่ยวกอนที่เขาจะเขาไปในบึงบอระเพ็ดโดยที่

เขาไมรูอะไรเลยนะครับ  
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ถาเผื่อเขาเขามาตรงนี้อาจจะเช็คอินโรงแรมไดจากตรงนี้เลย หรือเผื่อวาเขา

จะไปไหนได ไปไหนตอ ตรงนี้จึงมีความสําคัญอยางมาก ดังนั้นเพื่อที่เราจะทํา

ใหศูนย Information- Center แหงใหมนี้เวิรคเปนไปตามที่เราหวัง ผมคิดวา

เราควรจะมีการใหขอมูลกันกอนระหวางกลุมของผอ.สันติ ซึ่งเปนกลุมที่

ทํางานอยูขางในนั้นอยูแลวกับคณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจะไดมา

ระดมสมองรวมกันเพื่อพัฒนาตอไปนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็เปนการขอโอนงบประมาณเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงบึงบอระเพ็ดนะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. ซึ่งก็ถือวาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดเปนหนาเปนตาของเรานะคะ 

 อยางประธานฯ ก็เคยไดพูดกันมาตลอดนะคะวา ควรจะมียูนิฟอรมและ

ทีมงานที่ดีนะคะ ซึ่งตรงนี้ไมใชเปนแคหนาตาของอบจ.เทานั้น ยังถือวา

เปนหนาตาของจังหวัดนครสวรรคดวยนะคะ คณะกรรมการพัฒนาบึง

บอระเพ็ดซึ่งมีสมาชิกเปนคณะกรรมการรวมดวยอยูหลายทานนะคะซึ่ง

เราก็ไดดูไดฟงและไดพูดคุยกันมานาน แตถาเปนเรื่องงบประมาณทาน

สมาชิกก็เห็นดวย ก็ไมคอยมีเรื ่องทวงติงอะไรนะคะ แตวาควรจะทํา

อยาง ไร ให ม ันดูเ ต็มร ูปแบบมากกวานี ้ ขอฝากฝายบริหารดวยค ะ     

เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ตอนนี้อบจ.เรามีคณะกรรมพัฒนาบึงบอระเพ็ดอยูแลว ซึ่งมันก็ไปถูกทาง 

นายก อบจ.นว.    แลวนะครับ มันอาจจะคดนิดๆ หนอยๆ เราก็ตองพยายามจูนใหมันตรง 

นะครับ ตรงนี้ขอฝากให ผอ.สันติฯ วาเขียนรูปแบบการบริหารจัดการของ

ศูนยโอท็อปขางหนาที่เราจะเอาเปนเซ็นเตอรกลางวาเราจะทําอะไรบาง 

สําหรับนักวิชาการทองเที่ยว  ผูชวยนักวิชาการทองเที่ยว ประมาณ 4–5 คน 

ตอนนี้ผมวามันกระเตื้องขึ้นมานิดเดียว แตยังไมมาก ใหไปศึกษาดูงานสถานที่

ตางๆ มาแลว และใหมาสรุปวาเราจะพัฒนาบึงบอระเพ็ดอยางไร และก็ไม

ขัดของใดๆ เลยนะครับ ที่เขาจะขอไปดูงานที่นั่นที่นี่ตางๆ คราวนั้นไป 2 ที่ 

เดี๋ยวให ผอ.สันติฯ พูดรายละเอียดใหฟงกนันะครับ สวนเรื่องหองเนี่ย ถาหาก

ไดรูปแบบมาแลวจะนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ดไดดูนะครับ

วามันโอเคไหม จากงบที่เราไดมา 150,000 บาท 2 หอง มันพอไหม จะได

ขนาดไหน ถาอยากไดเทคโนโลยีเขาไปมันก็ตองเพิ่มงบเขาไปอีก เชิญผอ.สันติ

ใหพูดดีกวานะครับ เพราะจะรูเรื่องรายละเอียดเยอะกวานะครับ  
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นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญ ผอ.สันติ  จันทรเผิบ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  

 

นายสันติ  จันทรเผิบ   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผอ.กองกิจการพาณิชย   และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน 

     กระผมนายสันติ  จันทรเผิบ  ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย ครับ 

   วันนี้ผมมีเรื่องนําเสนอครับ เรื่องแรก การฝกอบรมเจาหนาที่ที่โรงแรมหรือที่ 

ไหนก็ตาม เราไดสงไปเปนประจํานะครับ ซึ่งครั้งที่แลวผมนําทีมเอง ไปใน

เรื่องของการเปนเจาบานที่ดี ผมไปอบรม 4 วัน พรอมกันทีมงาน 5 คน แต

วาบังเอิญทานไดไปถามคนที่ไมไดไป ผูจัดการไมไดไป แตผมมีลูกนองเขาไป 

ทานไปถามผูจัดการก็เลยไมทราบ ไดไปอบรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รังสิต ครับ เขาแนะนําวาการเปนเจาบานที่ดีตองทําอะไรบาง การเปนเจา

บานที่ดีไมใชเปนการตามใจนักทองเที่ยวทั้งหมด นักทองเที่ยวบางกลุมมา

ทองเที่ยวแลวก็ทิ้งขยะทําลายทรัพยากรธรรมชาติไวก็เยอะ เราตองกลาพูด

กลาทวงติงวา ทําอยางนี้ไมถูก แลวการเปนเจาบานที่ดีไมไดแปลวาตองยิ้ม

แยมแจมใสเพียงอยางเดียวนะครับ เรื่องความสะดวก อาหารการกิน ความ

เปนมิตรที่ดีกับนักทองเที่ยว ถาหากทานจํากันไดนะครับ ทางใตที่ไดมีการ

ชวยเหลือนักทองเที่ยวจากโคลนดูดมาเปนวิทยากรใหเราฟงวา เขารูสึก

อยางไรกับการเปนเจาบานที่ดี วันนั้นเขาไมไดคิดอะไร เพียงแตวา เขาคิด

อยางเดียววา เขาอยากชวยเหลือนักทองเที่ยวทั้งสองคนนั้นที่ติดโคลน มันก็

เปนไอเดียถึงเราวา การนําเสนอไมจําเปนตองเปนรูปลักษณที่โดดเดนเสมอไป 

ผมก็เลยยกตัวอยางวา จังหวัดนครสวรรคมีเรือกระแชง เขาบอกวาไมตองไป

สรางเรือกระแชงที่ใหญที่สุดในโลก เขาแนะนําวา ผาเรือกระแชงมาใหเด็กๆ 

ดูไดไหม จําลองวาเรือกระแชงจริงๆ ของปากน้ําโพเนี่ย มันประกอบไปดวย

อะไรบาง ซึ่ งเปนที่ศึกษาของเด็กๆ อันนี้ก็ เปนวัฒนธรรมของจังหวัด

นครสวรรค ผมก็คิดวาจะคุยกับทานปลัดวา ปหนาจะของบทําเรือกระแชง

จําลองผาครึ่งสักหนอยนะครับ เรื่องที่สอง ขอบคุณทานสจ.นพดล ที่พูดถึง

เรื่องศูนยตอนรับนักทองเที่ยว เปนปญหามาโดยตลอดนะครับ เราพยายาม

แกไขปญหาในระบบอยูแลว  แตก็ยังไมสําเร็จ จนสุดทายก็ไดนําเสนอไอเดีย

ใหทานประธานสภาฯและคณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ทานก็ไดบอกวา 

เอาละ ที่ผานมาก็ใหมันผานไป แตก็ตองพัฒนากันตอไปวาจะทําอยางไรให

มันดี ก็เลยมีแนวคิดวา เราเอาศูนยตอนรับนักทองเที่ยวซึ่งมีบุคลากรที่เกง  

ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เอามาอยูดานหนาเลย ตรงนั้นกั้นไวเลยวา  
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นักทองเที่ยวที่จะเขาบึงบอระเพ็ดตองผานศูนยบริการนี้ เหมือนที่สจ.นพดล 

พูดวา กอนที่จะเขาไปทองเที่ยวในบึงบอระเพ็ด คุณจะตองนําเสนอใหไดวา 

สถานที่แหงนี้ที่คุณจะเขาไปนั้นมีอะไร ใหเขารูเลยวาจะเขาไปที่ไหน รูอะไร 

และกิจกรรมตางๆ ถามีการจองการจะเขาชมไปขางในบึงบอระเพ็ด ก็

สามารถจองที่นี่ก็ได ทําเปนแพ็คเกจ 3 รายการ อควาเรียม ละครลิง จระเข

หวาดเสียว 3 รายการนี้ สมมุติ 80 บาท คุณจองเปนแพ็คเกจเราอาจลด

ราคาใหเหลือ 70 บาท อันนี้เปนแนวคิด แลวรถทัวรรถบัสของนักทองเที่ยว 

คือยังไมตองลงจากรถ เราจะใหเจาหนาที่ของเราขึ้นไปบนรถเพื่อแนะนําวา

ทางซายไปไหนทางขวาไปไหน แนะนําเสร็จแลวคอยลง เรื่องแบบนี้ตองให

เวลาผมทําบางนะครับ ผมตั้งใจเรื่องแบบนี้ใหเปนผลสําเร็จ สวนอาคารที่ทํา

ไวสีขาวหลังแรกเปนศูนยบริการนักทองเที่ยวเปนที่ตั้งที่ทํางานของบุคลากรที่

ผมพูดถึง หลังถัดไปจะเปนที่แสดงแหลงทองเที่ยวของจังหวัดนครสวรรคมีทั้ง

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่ออกทางจอทวีี ผมใหเขาออกแบบดาน Soft Ware แลว 

ออกแบบรูปรางหนาตาแลววา เขาไปจะเจออะไรบาง เปนแหลงทองเที่ยว

จังหวัดนครสวรรคทําจําลองมาที่นี่ ใครอยากดูสถานที่อําเภอไหนก็กดเลย มัน

จะมีภาพเคลื่อนไหวกันแสงสีเสียงดวยนะครับ ก็ขออนุญาตพูดนะครับทาน

ประธานฯ เขาจะขอใชทีวีขนาด 60 นิ้ว แตวาผมยังไมมีงบ คิดไววาปหนาจะ

ของบประมาณมาทําตรงนี้ ตอนนี้ผมคิดไววาผมจะเอาจอ LED เขาบอกวา

ชวงมันใกลไป ถาไปกดทัชสกรีนแลวภาพมันจะเบลอ เอาเปนทีวีจะดีกวา 

หลังถัดไป อันนี้เปนการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่  9 ที่ทานเคยเสด็จมาจังหวัด

นครสวรรค 9 ครั้ง จะรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดมาใหคนจังหวัดนครสวรรค

และนักทองเที่ยวไดดูวารัชกาลที่ 9 ทานเสด็จมาปฏิบัติภารกิจอะไร ที่ไหน

บาง เมื่อไหร ซึ่งปจจุบันเปนอยางไร ถัดไปจะเปนอาคารแสดงสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรที่เหลือก็จะเปนกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมของบานมอญก็ดี  

โขนที่ตาคลีก็ดี ก็ขอกลาวเบื้องตนใหทุกทานทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็ตองขอบคุณ ผอ.สันติ ที่นําเสนอใหรับทราบนะคะ ฟงดูแลวก็เปน 

ประธานสภา อบจ.นว. ภาพที่สวยหรู แตยังไงก็ตองนําเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ดดู

อีกทีนะคะ เพราะแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ดถือวาเปนที่เชิดหนาชูตาของ

อบจ.และจังหวัดนครสวรรคเรานะคะ และยังตองอนุรักษภูมิทัศนของบึง

บอระเพ็ ดไวด วยนะคะ มีท านอื่ นจะสอบถามเพิ่ มอะไรหรือไมคะ            

เชิญสจ.สมชาย  ยุกติรัตน คะ 
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นายสมชาย  ยุกติรัตน - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ กระผมนายสมชาย  ยุกติรัตน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เขตอําเภอเมืองนครสวรรค คือ ปญหาบึงบอระเพ็ด ผมเองก็เปน

เด็กบึงนะครับ พอแมผมมีอาชีพจับปลา ขายปลา อยูในบึงบอระเพ็ด คือ 

ปญหาของบึงบอระเพ็ดของเรา กอนอื่นเราก็ไมตองไปเปรียบเทียบกับจังหวัด

สุพรรณบุรี ตอนเราเด็กๆ บึงที่ใหญที่สุดก็คือ บึงบอระเพ็ด ทุกวันนี้เด็กๆ ถาม

กันวาบึงอะไรใหญที่สุดในประเทศไทย ผมก็ไมตอบนะครับ คือ เพื่อนผมที่อยู

ตางจังหวัดก็ไดพาลูกหลานมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรคที่บึงบอระเพ็ด แต

ผลลัพธตอนเขากลับไปมันไมเหมือนตอนที่เขาตั้งใจมา ทุกวันนี้ผมก็ยังมีบาน

ที่อยูติดกับบึงบอระเพ็ด หมู 7 ตําบลเกรียงไกร ปญหาในบึงบอระเพ็ดใน  

ชวงตอนเย็นๆ ใกลมืดคํ่า ผมเคยเขาไป เรื่องการรักษาความปลอดภัย ผมกลา

พูดเลยนะครับ ไมมี ระบบกลองวงจรปดแทบจะไมมีเลยนะครับ นี่คือเรื่อง

จริงนะครับ เพื่อนผมมาพักโรงแรมในบึงบอระเพ็ด เขาก็ถามวา ทําไมไมมี

ระบบกลองวงจรปด คือสิ่งนี้ขอฝากทานประธานสภาฯ ไปยังฝายบริหารดวย

นะครับ มันเปนเรื่องจําเปน เรื่องที่สอง การบริการ ถาใหคะแนนเต็ม 10 ผม

ใหแค 1 คะแนน เพราะผมเคยเจอมากับตัวเอง ผมไมไดติติงนะครับ แตอยาก

ใหขอคิดเห็นก็คือเจาหนาที่หนางอคอหักไมมีการยิ้มแยม บางครั้งลูกคา

ตองการเขามาพักผอนหรือมาใชสถานที่ในการจัดงาน แตเจาหนาที่ของเรา  

ไมมีประสิทธิภาพดานการบริการ คนที่เขาเขาไปพักเขาก็โทรมาบอกกับผม 

ยังไงเรื่องนี้ผมขอฝากฝายบริหารไวพิจารณาดวยครับ และก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ

การประชาสัมพันธเกี่ยวกับบึงบอระเพ็ดมีนอยมากครับ เราอยาไปมองแค

ภายในจังหวัด เราตองมองภาพในระดับประเทศ ในหนาโซเชียลในหนาสื่อ 

มีการโฆษณานอยมากครับเมื่อเปรียบเทียบกับอบจ.อื่น ของอบจ.นครสวรรค

เราเงียบกริบ จะมีหนอยนึงกเ็ย็นดูดาว เชาดูนก ปนึงครั้งเดียว ก็ขอฝากขอคิด

ไวเทานี้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็มีทั้งชื่นชมและขอเสนอแนะ ก็ถือวาเปนสิ่งที่ดีนะคะผอ.สันติ  

ประธานสภา อบจ.นว.   ขอฝากทานปลัดไวในการวางระบบใหเขมกวานี้นะคะ ในเรื่องของการบริการ 

และความปลอดภัยวาเราจะทํายังไงกันดี เรื่องความสวางเราทําแลวนะคะ 

เรื่องสําคัญก็คือการบริการตองปรับอยางเรงดวน เพราะเรื่องนี้มันเปนหนาตา 

เขามาใชบริการเขาก็จะพูดตอๆ กันไป ก็จะเปนภาพลักษณที่ไมดีตอเรานะคะ 

และขอฝากไวอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธนะคะ  
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ทานอื่นมีอะไรจะสอบถามหรอืเสนอแนะเพิ่มเติมอีกไหมคะ ไมมีนะคะ  ขอให

เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ  

องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณา 

ยกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในระเบียบวาระที่ 18 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม - ที ่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายเฉพาะการ กิจการพัฒนา   

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560      

ไป เ พิ ่ม จ า ย แล ะ ไป ตั ้ง จ า ย เ ป น ร ายก า ร ให ม  ค า ใ ช ส อ ย  ค า ว ัส ดุ          

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ ่งกอสราง จํานวน 6 รายการ รวมเปนเงิน 

1,381,000 บาท 

 

 นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 19  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจาย 

ประธานสภา อบจ.นว. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของกองกิจการสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด และกองชาง ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม       

ที่กองชาง คาใชสอย คาครุภัณฑ ค าที่ดินและสิ่ งกอสราง จํ านวน          

71 รายการ รวมเปนเงิน 103,074,030 บาท เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ        

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

นายก อบจ.นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองกิจการสภา 

องคการบรหิารสวนจังหวัด และกองชาง ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการ

ใหม ทีก่องชาง คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดนิและสิ่งกอสราง โดยมหีลักการ

และเหตผุล ดังนี ้
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     หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง 

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง จํานวน 11 รายการ 

รวมเปนเงิน 103,074,030 บาท ดังนี้ 

กองกจิการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบรหิารทั่วไป งบดําเนินงาน จํานวน 41,674,030 บาท 

- คาตอบแทน หนา 79 ลําดับที่ 4 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 24,101,030 บาท  

- คาใชสอย รายจายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัต ิราชการที ่ไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น ๆ หนา 85 ลําดับที่ 9 คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิก

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ/หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค จํานวน 10,050,000 บาท  

- คาวัสดุ หนา 88 ลําดับที่ 1 วัสดุอื่น ๆ จํานวน 6,323,000 บาท  

- คาสาธารณูปโภค หนา 89 ลําดับที่  1 คาบริการไปรษณีย  จํานวน 

1,200,000 บาท  

กองชาง งบลงทุน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 

59,800,000 บาท 

- คาคร ุภัณฑ คร ุภัณฑยานพาหนะและขนสง หนา 213 ลําดับที ่ 1 

รถบรรท ุกน้ํา  ขนาดความจ ุถ ัง ไม น อยกว า  12,000 ล ิตร  จํานวน 

7,000,000 บาท  

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง หนา 217 ลําดับที่ 2 รถเกรดเดอร ขนาดไมนอย

กวา 160 แรงมา จํานวน 7,500,000 บาท  

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง หนา 218 ลําดับที่ 3 รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ 

ชนิดแขนยาว จํานวน 6,200,000 บาท  

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง หนา 219 ลําดับที่ 4 รถบดลอยางชนิด     

7 ลอ จํานวน 4,000,000 บาท  

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง หนา 221 ลําดับที่  5 รถบดลอเหล็ก         

หนา – หลัง จํานวน 3,600,000 บาท  

- คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น หนา 222 ลําดับที่ 2 ชุดขุดเจาะบอบาดาล 

จํานวน 31,500,000 บาท 
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แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม จํานวน 1,600,000 บาท 

- คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 243 ลําดับที่ 13 

ขุดลอกคลอง หมูที่ 7 ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ ตําบลวังขอย อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,600,000 บาท  

โอนไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาใชสอย        

คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 71 รายการ รวมเปนเงิน 

103,074,030 บาท ดังนี้ 

โอนไปเพิ่มจาย คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 

16 รายการ รวมเปนเงิน 18,195,000 บาท ดังนี้ 

    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน จํานวน 10,500,000 บาท 

 1. หนา 188 ลําดับที่ 6 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10 ตําบลหนองกระเจา  

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลวังสําโรง อําเภอบางมลูนาก 

จังหวัดพจิิตร (ชวงที่ 2) จํานวน 1,300,000 บาท  

โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท  รวมเปนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

  2. หนา 188 ลําดับที่ 7 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 ตําบลบานมะเกลือ  

 เชื่อมตอ ตําบลบางมวง อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน  

 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    3. หนา 191 ลําดับที่ 16 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4, 11 ตําบลหนองตางู  

อําเภอบรรพตพิส ัย จ ังหวัดนครสวรรค  เชื ่อมตอ  ตําบลโพธิ ์ไทรงาม   

อําเภอบึงนาราง จ ังหวัดพิจ ิตร จํานวน 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 

1,000,000 บาท  รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    4. หนา 191 ลําดับที่ 17 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 5  

  ตําบลบางพระหลวง อําเภอเมืองนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลทับกฤชใต  

 อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม  

 1,000,000 บาท  รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    5. หนา 191 ลําดับที่ 18 กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6 ตําบลตาสัง  

    เชื่อมตอ ตําบลเจริญผล อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  

   จํานวน 1,500,000 บาท โอนเพิ่ม 2,000,000 บาท รวมเปนเงิน  

   ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

    6. หนา 195 ลําดับที่ 32 กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 15, 16 ตําบลหนองบัว  

    เชื่อมตอ ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  

    จํานวน 1,500,000 บาท โอนเพิ่ม 1,500,000 บาท รวมเปนเงิน  

    ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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    7. หนา 196 ลําดับที่ 36 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมูที่ 3, 8  

    ตําบลพันลาน เชื่อมตอ ตําบลทับกฤช อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค    

 จํานวน 1,200,000 บาท โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท รวมเปนเงิน  

 ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

    8. หนา 198 ลําดับที่ 41 ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติก 

  คอนกรีต หมูที่ 2 ตําบลยานมัทรี เชื่อมตอ ตําบลสระทะเล อําเภอพยุหะคีรี  

  จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,400,000 บาท โอนเพิ่ม 2,000,000 บาท  

  รวมเปนเงิน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

    แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  

    จํานวน 7,695,000 บาท 

    9. หนา 239 ลําดับที่ 3 ขุดลอกคลอง หมูที่ 10 ตําบลวังซาน เชื่อมตอ ตําบล 

    แมวงก อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,400,000 บาท โอนเพิ่ม  

    1,000,000 บาท รวมเปนเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 10. หนา 240 ลําดับที่ 5 ขุดลอกคลอง หมูที่ 15 ตําบลตะครอ อําเภอ 

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกเจริญ จังหวัด

ลพบุรี จํานวน 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 2,000,000 บาท รวมเปนเงิน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    11. หนา 240 ลําดับที่ 6 ขุดลอกคลอง หมูที่ 2 ตําบลโคกเดื่อ เชื่อมตอ ตําบล 

  วังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,850,000 บาท โอนเพิ่ม  

  200,000 บาท รวมเปนเงิน ๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท 

    12. หนา 242 ลําดับที่ 11 ขุดลอกคลอง หมูที่ 6 ตําบลโคกเดื่อ เชื่อมตอ 

  ตําบลไพศาลี อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,500,000 บาท    

  โอนเพิ่ม 695,000 บาท รวมเปนเงิน ๒,๑๙๕,๐๐๐ บาท 

  13. หนา 244 ลําดับที่ 15 ขุดลอกคลอง หมูที่ 8, 3 ตําบลเขาชนกัน เชื่อมตอ  

ตําบลวังซาน อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,500,000 บาท โอนเพิ่ม 

1,100,000 บาท รวมเปนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

14. หนา 245 ลําดับที่ 18 ขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 6 

ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก เชื่อมตอ ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 1,200,000 บาท โอนเพิ่ม 1,100,000 บาท รวมเปน

เงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท 
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    15. หนา 245 ลําดับที่ 19 ขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 9  

  ตําบลโคกเดื่อ อําเภอไพศาลี เชื่อมตอ ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด 

    นครสวรรค จํานวน 1,500,000 บาท โอนเพิ่ม 600,000 บาท   

    รวมเปนเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  16. หนา 246 ลําดับที่ 21 ขุดลอกคลองพรอมดาดคอนกรีตคลอง หมูที่ 2  

ตําบลเกาเลี้ยว เช่ือมตอ ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค 

(ชวงที่ 2) จํานวน 1,000,000 บาท โอนเพิ่ม 1,000,000 บาท   

รวมเปนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

    โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม คาใชสอย คาครุภัณฑ และคาที่ดินและ 

    สิ่งกอสราง จํานวน 55 รายการ รวมเปนเงิน 84,879,030 บาท ดังนี้ 

     

    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

    จํานวน 562,030 บาท 

    คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

 1. โตะคอมพิวเตอร จํานวน 5,050 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะ 
 คอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 5,050 บาท  เปนเงิน 5,050 บาท  

    2. เกาอี้แบบมีพนักพิงต่ํา จํานวน 3,580 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ 
    แบบมีพนักพิงต่ํา จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,580 บาท เปนเงิน 3,580 บาท  

  3. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000  
  บีทียู จํานวน 32,400 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก 

   สวน ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
   32,400 บาท เปนเงิน 32,400 บาท  

    4. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 18,000  
    บีทียู จํานวน 21,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก 
    สวน ชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ  
    21,000 บาท เปนเงิน 21,000 บาท  
    คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

    5. ปรับปรุงและตกแตงภายในหองประชุมศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค  
    จํานวน 500,000 บาท  

     

    แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน จํานวน 66,847,000 บาท 

    คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

    1. ติดตั้งปายกําหนดน้ําหนักบรรทุก ทางหลวงทองถิ่นที่อยูในความ 
รับผิดชอบขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค จํานวน 500,000 บาท 
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    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

    7. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 ตําบลเกรียงไกร เชื่อมตอ ตําบลบานมะเกลือ 
    อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

  8. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 5, 7 ตําบลสรอยละคร เชื่อมตอ ตําบลหนองยาว  
  อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

    9. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6, 7 ตําบลหนองยาว เช่ือมตอ ตําบลวังมา  
    อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

   10. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 ตําบลหนองกรด เชื่อมตอ ตําบลบึงปลาทู  
   อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

     11. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 22 ตําบลแมเลย เชื่อมตอ ตําบลเขาชนกัน  
     อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  
     12. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 5, 11 ตําบลเนินข้ีเหล็ก เช่ือมตอ ตําบล 
     สระแกว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,950,000 บาท  
     13. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 ตําบลหวยน้ําหอม เชื่อมตอ ตําบลศาลเจา 
     ไกตอ อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

    14. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10 ตําบลสระแกว เช่ือมตอ ตําบลสรอย 
    ละคร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

     15. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 ตําบลหนองเตา อําเภอเกาเลี้ยว เชื่อมตอ  
     ตําบลบานมะเกลือ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2)  
     จํานวน 1,550,000 บาท  
     16. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2, 12 ตําบลทับกฤช เชื่อมตอ หมูที่ 8  
     ตําบลพันลาน อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท  
     17. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 7 ตําบลไพศาลี เชื่อมตอ ตําบลวังขอย  
     อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,700,000 บาท  
     18. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 ตําบลหวยรวม อําเภอหนองบัว จังหวัด 

   นครสวรรคเชื่อมตอ ตําบลหวยรวม อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร จํานวน  
   2,700,000 บาท  

     19. กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 12 ตําบลแมเปน อําเภอแมเปน จังหวัด 
     นครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จํานวน  
     2,347,000 บาท  
     20. กอสรางถนน ค.ส.ล. ทางออกหลังศูนยเครื่องมือกลเขาเขียว ตําบล 
     นครสวรรคออก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน  
     1,000,000 บาท  
     21. กอสรางสะพาน ค.ส.ล. หมูที่ 18 ตําบลบานไร อําเภอลาดยาว จังหวัด 
     นครสวรรค จํานวน 2,050,000 บาท  
     22. กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 1 ตําบลบางมะฝอ เชื่อมตอ ตําบลศาลาแดง  
     อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  
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     23. กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 8 ตําบลหวยรวม อําเภอหนองบัว เชื่อมตอ  
     ตําบลหนองกระเจา อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  
     24. กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 8 ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก เชื่อมตอ  
     ตําบลวังน้ําลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,200,000 บาท  
     25. กอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 ตําบลสําโรงชัย อําเภอไพศาลี เชื่อมตอ  
     ตําบลทํานบ อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,150,000 บาท  
     26. กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 8 ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัด 
     นครสวรรคเชื่อมตอ ตําบลลานสัก อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จํานวน  
     1,300,000 บาท  

     27. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมูที่ 4 ตําบลหนองโพ  
     อําเภอตาคลี เชื่อมตอ ตําบลมวงหัก อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค  
     จํานวน 1,400,000 บาท  

     28. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมูที่ 5 ตําบลวังบอ เชื่อมตอ  
     ตําบลธารทหาร อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  
     29. กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมูที่ 15, 18, 16 ตําบลหนอง 

  บัวเชื่อมตอ ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค (ชวงที่ 2)  
  จํานวน 1,200,000 บาท 

     30. ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0101  
     แยก ทล. 3504 – บานคลองน้ําโจน ตําบลเขาชนกัน เชื่อมตอ ตําบลแมวงก  
     อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,000,000 บาท  
     31. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น  
     นว.ถ. 1 – 0018 บานหัวหวาย – บานหนองโพ ตําบลหัวหวาย เชื่อมตอ ตําบล 
     หนองโพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,000,000 บาท  
     32. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ตําบลศาล 
     เจาไกตอ อําเภอลาดยาว เช่ือมตอ ตําบลแมวงก อําเภอแมวงก จังหวัด 
     นครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  
     33. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น  
     นว.ถ. 1 – 0100 แยก ทล. 3013 – บานวังดินดาด ตําบลวังมา เชื่อมตอ  
     ตําบลหนองยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,100,000 บาท  
     34. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี  
     PAVEMENT IN-PLACE RECYELING) รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0036  
     บานทาทราย – บานกระจังงาม ตําบลนากลาง เชื่อมตอ ตําบลศาลาแดง  
     อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,000,000 บาท  
     35. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี  
     PAVEMENT IN-PLACE RECYELING) รหัสทางหลวงทองถิ่น  
     นว.ถ. 1 – 0087 บานหนองมะคา – บานหนองไมเสียบ ตําบลตาคลี  
     อําเภอตาคลี เชื่อมตอ ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
     จํานวน 2,500,000 บาท                      
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     36. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี  
     PAVEMENT IN-PLACE RECYELING) รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 –  

     0077 บานหวยน้ําหอม – บานปางงู – ปางสวรรค ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอ 
     ลาดยาว เชื่อมตอ ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค จํานวน  
     3,000,000 บาท  

     37. เสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ทางหลวง 
     ทองถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. 1 – 0070 บานหนองน้ําเขียว – บานคลอง  
     ตําบลทางิ้ว เชื่อมตอ ตําบลอางทอง อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค  
     จํานวน 2,000,000 บาท  
     38. ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0010  
     บานหนองตะโก – บานวัดไทร ตําบลวัดไทร อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด 
     นครสวรรค จํานวน 2,300,000 บาท  

    39. ปรับปรุงถนนผิวจราจร ค.ส.ล. รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ.  
    1 – 0028 บานทาสุม – บานเขาคางคาว ตําบลวังมหากร เชื่อมตอ ตําบล 
    หัวถนน อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 4,500,000 บาท  
    40. ซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น  
    นว.ถ. 1 – 0007 บานสระทะเล – บานเขาทอง ตําบลสระทะเล เชื่อมตอ  
    ตําบลเขาทอง อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 2,400,000 บาท  

     41. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น  
     นว.ถ. 1 – 0113 แยก ทล. 1 – บานหนองมะคา ตําบลเขาชายธง  
     อําเภอตากฟา เชื่อมตอ ตําบลหวยหอม อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  
     จํานวน 2,000,000 บาท  
 

     แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  

     จํานวน 8,870,000 บาท 

     42. ขุดลอกคลอง หมูที่ 6 ตําบลพนมเศษ เช่ือมตอ ตําบลวังใหญ  
     อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  

     43. ขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 10, 11  
     ตําบลศาลเจาไกตอ เชื่อมตอ ตําบลหวยน้ําหอม อําเภอลาดยาว  
     จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1,300,000 บาท  

     44. ขุดลอกคลองพรอมกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 7, 1, 2 ตําบลหวยถั่วใต  
   เชื่อมตอ ตําบลหวยใหญ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน  
   2,500,000 บาท  

     45. ขุดลอกคลองพรอมกอสรางทอเหลี่ยม ค.ส.ล. หมูที่ 5 ตําบลพุนกยูง  
    อําเภอตากฟา เชื่อมตอ ตําบลหัวหวาย อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค  
    จํานวน 1,070,000 บาท  
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     46. ขุดลอกคลองพรอมลงลูกรังคันคลอง หมูที่ 4 ตําบลทุงทอง เชื่อมตอ  
     ตําบลหนองกลบั อําเภอหนองบวั จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,000,000 บาท  
 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ 

    สงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 3,000,000 บาท 

     คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

    47. ติดตั้งปายแนะนําโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จํานวน  
    500,000 บาท 

     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

     48. ซอมแซมและปรับปรงุถนน ค.ส.ล. พรอมกอสรางกําแพงกันดินถนนหนา 
     อาคารเพาะพันธุและจัดแสดงจระเข ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
     บึงบอระเพ็ด หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด 
     นครสวรรค จํานวน 2,500,000 บาท  

 

     แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4,722,000 บาท 

    คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 

    49. ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
    (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 1,700,000 บาท  
     คาที่ดินและสิ่งกอสราง 

     50. ซอมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
     (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท  
     51. ซอมแซมและปรับปรุงอาคารโรงฝกงาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

     (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 500,000 บาท  
     52. ซอมแซมและปรับปรุงอาคารศูนยกีฬา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
     (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 1,222,000 บาท  
     53. ซอมแซมและปรับปรุงอาคารสมานมิตร (อาคารศิลปะ) โรงเรียนสวน 
     กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 300,000 บาท  
 

     แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  

     จํานวน 878,000 บาท 

     54. ปรับปรุงหองอาบน้ําและหองสุขา ภายในสถานสงเคราะหคนชรา 
     บานเขาบอแกว จํานวน 630,000 บาท  
     55. ปรับปรุงหองแยกสําหรับผูปวยติดเชื้อในสถานสงเคราะหคนชรา 
     บานเขาบอแกว จํานวน 248,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 

เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดตรวจสอบขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏวา มีรายการ

เกี่ยวกับคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ/

หรือนายกองคบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไมไดนําไปใช เพราะวา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไมมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดและ/หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และรายการที่

ไมสามารถดําเนินการได โดยงบประมาณดังกลาวสามารถนําไปพัฒนาถนน

ถายโอนขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และโครงการที่เกิน

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครสวรรค เพื่อชวยเหลือ

และบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน ซึ่งเปนการใหบริการสาธารณะ 

ตลอดจนการจัดซื้อครุภัณฑเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกอง

กิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง จํานวน 11 รายการ รวม

เปนเงิน 103,074,030 บาท ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่

กองชาง คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 71 รายการ 

รวมเปนเงิน 103,074,030 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมา

พรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปเพิ่ม

จายและไปตั้งจายเปนรายการใหม คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย )  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว.   การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง ไปเพิ่มจายและ

ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาใชสอย คาครุภัณฑ คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง จํานวน 71 รายการ รวมเปนเงิน 103,074,030 บาท 

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียน

เชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุม

ครบไหมคะ ครบนะคะ  องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน ตอไปจะขอมติที่

ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  

ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  ไมมีนะคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 19 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2560 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง  

ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาใชสอย คาครุภัณฑ 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 71 รายการ รวมเปนเงิน 103,074,030 บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 20  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 200,000 บาท 

เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ        

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว. นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทน ครับ     
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นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (1)  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและ 

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   

พ.ศ. 2560  ของกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา 

งานระดบัมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร หนา 

142 ลําดบัที่ 2 กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 200,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และอุปกรณพรอม

ติดตั้ง จํานวน1 ระบบ  ๆละ200,000 บาท เปนเงนิ  200,000 บาท  

รายละเอยีดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดตรวจสอบรายละเอียด  

คําชี้แจงตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2560 แลว ปรากฏวาคุณสมบัติของกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ไมได

อยูในราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศทัศนวงจร

ปด ประจําป  พ .ศ.2559 จ ึงขออนุม ัต ิแกไขเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจง

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน 

คาครุ ภัณฑ  ครุ ภัณฑ โฆษณาและเผยแพร  หน า  142 ลํ าดับที่ 2 

กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จํานวน 200,000 บาท เพื่อจายเปน  

คาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 

1 ระบบ ๆ ละ 200,000 บาท เปนเงิน 200,000 บาท ซึ่งการแกไข

เปลี ่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 

และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา

เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตามรายการดังกลาวขางตน (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว.   การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 200,000 บาท  มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่

ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุม

ทั้งหมด 22 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือ 

ดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ   

ไมมีนะคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 20 

 องคประชุม จํานวน  22  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  20  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 200,000 บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 21  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ประธานสภา อบจ.นว. งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ดจังหวัด

นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาครุภัณฑ  

จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 367,300 บาท  เชิญทานปลัด ปฏิบัติ 

หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ         

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว. นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทน ครับ     
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นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (1)  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คาครุภัณฑ 

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

 

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

       บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงาน 

  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและสงเสรมิ 

                     การทองเที่ยว งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ ดังนี ้

    1. ครุภัณฑสํานักงาน หนา 284 ลําดับที่ 7 เต็นทผาใบทรงโคง เพื่อจายเปน 

คาจัดซื้อเต็นทผาใบทรงโคง จํานวน 10 หลงั ๆ ละ 33,000 บาท  

รวมเปนเงิน 330,000 บาท 

    2. ครุภัณฑการเกษตร หนา 286 ลําดับที่ 1 ไดโว ขนาด 1 น้ิว เพื่อจายเปน 

       คาจัดซื้อไดโว ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท เปนเงิน  

       3,800 บาท 

    3. ครุภัณฑโรงงาน หนา 289 ลําดับที่ 1 เครือ่งตัดเหลก็ (แทนตัดไฟเบอร)  

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก (แทนตัดไฟเบอร) จํานวน 1  เครื่องๆ ละ  

   6,500 บาท เปนเงิน 6,500 บาท 

    4. ครุภัณฑโรงงาน หนา 289 ลําดับที่ 2 เครื่องเชื่อมโลหะ (ตูเชื่อมกระเปาหิ้ว)  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ (ตูเชื่อมกระเปาหิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  

       27,000 บาท เปนเงิน 27,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

เหตุผล 
เนื่องจากกองกิจการพาณิชย ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว ปรากฏวามีรายละเอียดไมตรงกับครุภัณฑที่

ตองการ มีบางรายการที่พิมพผิดไปจากขอเท็จจริง จําเปนตองกําหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม และมีบางรายการไมมีจําหนายในตลาดแลว ทําใหไม

สามารถจัดซื้อครุภัณฑตามวัตถุประสงคได จึงขอแกไขเปลี่ยนคําชี้แจง 

จํานวน 4 รายการดังกลาว ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเปนการแกไข

เปลี่ยนแปลง คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ  

กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2560 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว.   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560           

คาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 367,300 บาท  มีสมาชิก  

ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ    

ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ 

ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใด

เห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 21 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

เฉพาะการกิจการพัฒนาบึงบอระเพด็จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 คาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 367,300 บาท 
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นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 22  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ประธานสภา อบจ.นว.   งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ของกองคลัง คาครุภัณฑ 

จํานวนเงิน 25,000 บาท เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหาร 

สวนจังหวัดนครสวรรค คะ         

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ขอมอบใหรองปุณยนุช  วงษมวง  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว. นครสวรรค เปนผูอานรายละเอียดแทน ครับ     

 

นางปุณยนุช  วงษมวง   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

รองปลัด อบจ.นว. (1)  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 2560 ของกองคลัง  

คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลักการ 
    การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 2560 ของ 

  กองคลัง แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ  

  ครุภัณฑสํานักงาน หนา 108 ลําดับที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษ เพื่อจายเปน     

  คาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท  

  รวมเปนเงิน 25,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย  

   

เหตุผล 
เนื่องจากกองคลัง ไดตรวจสอบรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําป 2560 แลว ปรากฏวาคุณสมบัติของเครื่องเจาะกระดาษดังกลาวไม

มีจําหนายในทองตลาดแลว ทําใหไมสามารถจัดซื้อครุภัณฑตามวัตถุประสงค

ได จึงขอแกไขเปลี่ยนคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป 2560 แผนงาน

บริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน 

หนา 108 ลําดับที่ 1 เครื่องเจาะกระดาษ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเจาะ

กระดาษ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,500 บาท รวมเปนเงิน 25,000 บาท 

ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
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ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป 

2560 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานรองปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว.   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560            

ของกองคลัง คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 25,000 บาท มีสมาชิกทานใด

จะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียนเชิญคะ ไมมีนะคะ 

ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบไหมคะ ครบนะคะ 

องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุมคะ ทานใดเห็นดวย

กรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ  ทานใดไมเห็นดวย 

กรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 22 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

ประจําป พ.ศ. 2560 ของกองคลัง คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 25,000 บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง ตอไปเปน ระเบียบวาระที่ 23  ญัตติ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

ประธานสภา อบจ.นว.   งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 299,500 บาท  เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ         
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอแกไข 

นายก อบจ.นว. เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

 

หลักการ 
   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

 2560   ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหาร 

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร หนา 165 ลําดับที่ 1 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระยะ

ที่ 2เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระยะที่ 2 

และอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ 299,500 บาท เปน

เงิน 299,500 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย    

 

เหตุผล 
    เนื่องจากกองสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดตรวจสอบรายละเอียดคําช้ีแจงตาม 

      ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แลว  

      ปรากฏวาคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปดระบบเดิมยัง 

      ไมครอบคลุมและไมรองรับการติดต้ังกลองโทรทัศนวงจรปดทั้งระบบ จึงขอ 

      อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

      พ.ศ. 2560 ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห  

      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ 

      โฆษณาและเผยแพร หนา 165 ลําดับที่ 1 ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  

      (CCTV) ระยะที่ 2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อระบบกลองโทรทัศนวงจรปด  

       (CCTV)ระยะที่ 2 และอุปกรณพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ ๆ ละ  

      299,500 บาท เปนเงิน 299,500 บาท ซึ่งการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

      ดังกลาวเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภา 

      ทองถิ่น ตามขอ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ 

    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

    พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหาร 

    สวนจังหวัดนครสวรรค ในการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  

    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ 

    บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  ก็ไดอานรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ประธานสภา อบจ.นว.   การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560            

ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ จํานวนเงิน 299,500 บาท   

มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมคะ ขอเรียน

เชิญคะ ไมมีนะคะ ขอใหเจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุม

ครบไหมคะ ครบนะคะ องคประชุมทั้งหมด 23 ทาน ตอไปจะขอมติที่ประชุม

คะ ทานใดเห็นดวยกรุณายกมือดวยคะ  เจาหนาที่ชวยนับดวยนะคะ       

ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือดวยคะ ไมมีนะคะ   

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 23 

 องคประชุม จํานวน  23  ทาน 

 เห็นดวย  จํานวน  21  ทาน 

 ไมเห็นดวย จํานวน   -    ทาน 

 งดออกเสียง จํานวน    2  ทาน (ประธานฯกับเลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 

ประจําป พ.ศ. 2560  ของกองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาครุภัณฑ  

จํานวนเงิน 299,500 บาท    

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ตอไประเบียบวาระที่ 24 เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกทานใดมีเรื่องอื่นจะ 

ประธานสภา อบจ.นว. อภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอะไรไหมคะ เชิญสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ วันนี้เราก็ไดใชงบประมาณของป 2560 กันมาประมาณ 7 เดือนแลวนะครับ 

อยากจะสอบถามทานประธานฯ ผานไปยังทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ วา 

วันนี้สัดสวนในโชวของงบประมาณที่ใชไปกับงบประมาณที่เราผานสภาฯ ไป

แลว เปนสัดสวนเทาไหร  แลวมันติดขัดเรื่องอะไรบาง ทําไมถึงยังใช

งบประมาณ  ไดนอยอยูนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค คะ 

ประธานสภา อบจ.นว.  
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  สําหรับงบประมาณในป 2560 เราตั้งจายไวประมาณ 147 ลานบาทนะครับ 

นายก อบจ.นว. เบิกจายแลว 6 ลานบาท คิดเปน 4.29 เปอรเซ็นต สาเหตุที่ในปงบประมาณ 

2560 มีการเบิกจายนอยก็สืบเนื่องมาจากรายไดที่เพิ่งเขามาจะเขามาใน 

ไตรมาสสอง ประมาณเดือนกุมภาพันธ ประกอบกับในป 2559 เรามีการ

โอนเงินงบประมาณ และมีการจัดทําเงินสะสมอีก เงินเหลือจายอีก 3 เรื่องนี้ 

เราตองมาดําเนินการในไตรมาสแรกกอน ในงบประมาณป 2560 เราจะเริ่ม

ในไตรมาสสองจะเห็นวาเปอรเซ็นตจะต่ํา แตไตรมาสสามจะเพิ่มมากขึ้น 

เพราะตรงนี้เราทําตามแผนการจัดซื้อจัดจางนะครับ ที่จะตองรายงาน ส.ต.ง. 

ดวยวาไดดําเนินการไปตามแผนไหม จะมีคลาดเคลื่อนนิดหนอยก็คือ ส.ต.ง.

ทวงติง อันน้ีก็ตองมีการปรับปรุงแกไขนะครับ ก็ขอแจงให ที่ประชุมทราบนะ

ครับ เหตุที่มันเบิกจายไดนอยในไตรมาสสอง สวนไตรมาสสามก็จะเร็วขึ้น 

เพราะวาโครงการจายขาดเงินสะสม เรายังไมไดเบิกอีก  24 โครงการ ตอนนี้

เบิกจายไปแลว 43 โครงการ ก็เรงเต็มที่แลวนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ  เชิญทานสจ.สมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ชุมแสง ผมจะไมสอบถามทานประธานฯ อีกนะครับ ผมจะเสนอทานประธานฯ วา   

ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของเราแหงนี้ ใชแอรกี่ตัวครับ 2 ตัว 

ใชได 1 ตัว อีกตัวเสียใชไหมครับ  

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  คืออยางนี้นะครับ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหลังนี้ สรางมา 

นายก อบจ.นว. ตั้งแตผมบรรจุ ระยะเวลาประมาณ 30 กวาปแลว ก็ยังไมไดมีการเปลี่ยนเลย

นะครับ ผมไดใหชางเช็คหมดแลว คือระบบมันชํารุดหมดแลว ตองเปลี่ยนใหม

หมดนะครับ  
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นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิริ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ชุมแสง ถาหากมีแอร 2 ตัว ผมอยากใหทําเพิ่มอีกสักตัวเอาไวสํารอง เปน 3 ตัว เผื่อ

วามันเสียตัวนึง ก็ยังมีเปดอีก 2 ตัวไดนะครับ เพราะวาสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเรามีขนาดระดับจังหวัด ถาเอาพัดลมมาติดก็อาย อบต. เขา     

นะครับ หูตาแสบไปหมดเลยนะครับ  ถาหากครั้งหนายังไมมีการเปลี่ยน     

ยังไมมีการซอมเนี่ย สมัยหนาถาทานประธานฯ เชิญสมาชิกมาประชุมก็ให

บอกเขาดวยวา ใหพกพัดติดมากันดวยนะครับ และเรื่องที่สอง ผมไมถาม แต

ขอเสนอวา เจาหนาที่ เสนอแนะเรื่องบึงบอระเพ็ด ผมเองก็ไมรูจักเขา        

เปนการสวนตัวหรอกนะครับ แตเขาเสนอมาดีมากเลย ถาผมเปนเจานายจะ

ให 2 ขั้นเลยนะครับ การพัฒนาบึงบอระเพ็ด การจัดทําโครงการตางๆ และ

เขาเสนอทานประธานฯ วา จะขอทีวี  60 นิ้ว 1 เครื่อง ตองรอไปถึงในปหนา 

ประธานฯ จัดให เขาเลยนะครับ คนอยางนี้มีวิสัยทัศน แคทีวี 60 นิ้ว       

ไมกี่บาทนะครับ แลวก็บึงบอระเพ็ดเนี่ย ผมเห็นดวยกับสจ.สมชายนะครับ 

เรื่องเจาหนาที่นะครับ 10 เปอรเซ็นต 1 เปอรเซ็นต ประธานฯ เคยเห็น   

ปลาทูไหมครับ อบรมเจาหนาที่หนอย ผมเขาไปเที่ยวเขาไปบอยนะครับ แต

เห็นเจาหนาที่ เหมือนปลาทู หนางอคอหัก ก็ควรปรับปรุง และตามที่

เจาหนาที่เสนอเนี่ยดีมากเลยครับ หลายๆ อยาง ที่ผมนั่งฟง เขามีวิสัยทัศน   

ปหนาจัดงบประมาณใหเขาตามที่เสนอเลยนะครับ เพื่อที่จะไดเปนหนาเปน

ตาตามที่ทานประธานฯ บอกนะครับ บึงบอระเพ็ดถือวาเปนแหลงทองเที่ยว

แหลงหนึ่งในประเทศไทย คนอยากมาทองเที่ยวกันมาก แตพอเขามาเที่ยวก็

เหมือนกับที่ทานสจ.สมชายบอกไปแหละครับ ไมประทับใจเรื่องการบริการ

ตางๆ นะครับ ก็ขอใหปรับปรุงดวย ขอบคุณครับ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ  เชิญทานสจ.วรจําเริญ  วรทอง คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายวรจําเริญ  วรทอง - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.ชุมแสง พอดีผมเห็นผอ.สันติพูดขึ้นมา ก็ขอสนับสนุนคําพูดของทานที่ดูแลบึง

บอระเพ็ด โดยเฉพาะอยูใกลกับคุณปโยรสดวย 2 คนตองชวยปรึกษากันอยาง

แข็งขันวา เขาเรียกวาเปนจุดขายของอบจ.เราได ผมฝากไวขอเดียวคือ ทํา

อยางไรใหอบจ.หรือในบึงบอระเพ็ดเราเปนที่เชิดหนาชูตาได ในสวนเรื่อง

พนักงานเจ าหนาที่ เนี่ ย  ใจจริ งแล ว ผมอยากใหทํ าอยางพนักงาน

องคการโทรศัพท เขาใชพนักงานของเอกชนในการบริการนะครับ   
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เขาจะใชลักษณะในการสอบราคาจาง เขาจะไมใชลูกจางขององคกรเขา   

อยางพนักงานลูกจางเราเนี่ย วาไมได ติไมได ตําหนิไมได ตําหนิปุบฟองลูกพี่

อีกแลววา โดนปลัดตําหนิมาอีกแลวอะไรแบบนี้ ผมเด็กใครอะไรแบบนี้    

แบบนี้พากันลมจม พากันวายวอดหมด ในความคิดของผม ถาเปนไปได 

พนักงานถามันลนจริงๆ นี่ผมไมไดตอวานะครับ ลนแตไมมีคุณภาพ ก็ใหไป

พักผอนไดนะครับ หรือไมก็เรียกมาคุยสวนตัววาผลงานของคุณไมออก  ถา

เปนแบบนี้เปลืองงบประมาณของอบจ.เปลาๆ เราเอาคนที่ตั้งใจทํางาน คนที่

เขาอยากจะทํางาน อยากจะอยูที่นี่จริงๆ ดีกวานะครับ อยางผมเนี่ย ผมทํา

เกี่ยวกับพนักงาน รปภ. มีประมาณ 2 พันกวาคน และหางสรรพสินคาตางๆ 

เขาก็ไววางใจในคุณภาพงาน เขาก็วาจางแทนพนักงานของหางสรรพสินคา

ของเขา  อยางเรื่องที่ผมแนะนําใหจางเหมาสอบราคา เรื่องพนักงานบริการ 

หรือจะเปนเรือ่งของยูนิฟอรมไมวาคุณจะใสสีอะไรก็ตาม แบบนี้มันเปนหนาที่

ของผูรับเหมาไมใชหนาที่ของอบจ.เรานะครับ ผมเห็นดวยกับขอเสนอแนะ

ของทานสมาชิกและทานประธานฯ ที่วาจะทําอยางไรใหบึงบอระเพ็ดเปนที่

เชิดหนาชูตาของจังหวัดนครสวรรคและอบจ.เราใหได สุดทายนี้ผมก็ขอฝาก

ทานสมาชิกทุกทานและผูที่เกี่ยวของไวดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ  เชิญทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ ์ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ หลังจากที่ผมฟงทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ บอกมาวา ตอนนี้เราเบิกจาย

งบประมาณไปไดประมาณสัก 4 เปอรเซ็นต จากรอยเปอรเซ็นตนะครับ ซึ่ง

ถือวาเปนจํานวนนอยมากผานไปครึ่งป วันนี้เราดูกันชัดๆ เลยนะครับวา    

เราเปลี่ยนแปลงโครงการอีก 71 โครงการ และก็ไปรับขอมูลมาจากผอ.สราวุธ  

และคุณปโยรสวา โครงการเราเยอะมาก บางทีชางสํารวจ ก็สํารวจไมทัน 

ออกแบบไมทัน บางทีก็มีการออกงานชาบางเพราะวาเรามีปญหาเรื่อง

บุคลากร ติดปญหาเรื่องงบประมาณในการจางคนเพิ่มนะครับ ซึ่งที่ผมพูดมา

ในที่นี้เนี่ย ผมอยากเสนอตัว ถึงแมวาผมจะมีประสบการณทางการเมืองนอย

นะครับ แตผมก็มีความรูทางดานวิศวกรนะครับ สวนตัวผมจบวิศวกรรมโยธา

ระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั 

ผมจบปริญญาโทวิศวกรโครงสรางจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผมนาจะมี

คุณสมบัติพอจะไปชวยงานทั้งฝายสํารวจ ที่ออกแบบ ในการตรวจรับงาน   

นะครับ 
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เพราะวาผมก็สวมหมวกอีกใบหนึ่งก็คือตัวแทนของพอแมพี่นอง   ชาวจังหวัด

นครสวรรค ตั้งแตเชามาที่ผมพูดมาเนี่ย วันนี้เราจะทํายังไงที่จะใหเงินภาษี

ของพอแมพี่นองประชาชนใชอยางคุมคา เราทําอยางไรที่จะมีวิธีทําการ

สํารวจใหตรงกับความเปนจริงมากที่สดุ ไมใชเอาวิธีเหมือนเกาๆ ไปถามเอาวา 

มันลึกเทาไหร หญารกก็ไมไป ก็เลยอยากฝากทานประธานฯ ไปยังฝายบริหาร

วา ผมยินดีและก็พรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของสักขีพยานในการทํางานนะครับ 

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของทานปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ วา เราตองการ

ปองกันตอตานการทุจริตทุกขั้นตอน   นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ  ถาไมมี จะขอสรุปขอเสนอแนะนะคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. เรื่องแรกก็คือหอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดของเรา เรื่องแอร 

ยังไงก็ขอฝากทานปลัดวา มีวิธีการอยางไรในการแกปญหานี้ไดอยางรวดเร็ว 

ก็อยานิ่งดูดายกันนะคะ ในเรื่องของทีวีที่จะใชในบึงบอระเพ็ดเดี๋ยวก็มาดูกัน

อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของงบประมาณนะคะ  ทานสจ.วรจําเริญฯ ก็เปนหวงวา

เกี่ยวกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ดที่ไดเคยพูดคุยกันมานาน ซึ่งทานก็อยากให

มันเปนระบบ อยากใหเปนมืออาชีพ ในสวนของบุคลากรก็คงตองฝากทาน

ปลัด ปฏิบัติหนาที่นายกฯ ดวยนะคะ วันนี้ก็มีทานสมาชิกหลายทานก็ไดมอง

ไปที่บึงบอระเพ็ดกันหมดเลยนะคะ สําหรับคําถามที่ทานสมาชิกไดสอบถาม

หลายๆ เรื่อง ขอใหนํามาตอบในการประชุมครั้งหนานะคะวามีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง และของกองชางที่เราจะออกไป 71 โครงการ 

เราจะเตรียมความพรอมอยางไรในงบประมาณป 2561 ไมใหมีขอทวงติง 

และใหเปนระบบมาตรฐานดวยนะคะ มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะ 

เชิญทานสจ.วิทูร  เจริญชัยฤทธ์ิ คะ 

 

นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ ์ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ส.อบจ.นว. อ.เมืองฯ ขออนุญาตเสริมทานประธานฯ อีกสักนิดนะครับวา อยาเนนแตความรวดเร็ว

เพียงอยางเดียว ผมขอเนนดวยนะครับขอใหถูกตองและคํานึงถึงความคุมคา

ของงบประมาณดวยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นวปฏิบัติหนาที่  ตองขอบคุณขอเสนอแนะของทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นายก อบจ.นว. ทุกทานนะครับ สําหรับกองชางที่ผมสัมผัสมา คือโครงการเราเยอะมาก     

นะครับ ถาเปนไปไดนะครับ โครงสรางพื้นฐาน 4- 5 ลานข้ึนไปก็จะดีนะครับ

ก็จะไดทั้งความคุมคา ความถูกตอง และความถูกใจดวยนะครับ ขอฝากทาน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไวดวยนะครับ ขอบคุณครับ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ  ถาไมมี  ดิฉันขอปดการประชุมสภาองคการ 

ประธานสภา อบจ.นว. บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําป 2560  

เพียงเทานี้ ขอบคุณทุกทานคะ 

 

ปดประชุม - เวลา 15.40 น. 

 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 




